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Bil. 100/- za Samia 
zashusha mafuta

‘Nondo’ 12 za Mambo 
ya Nje kuipaisha nchi
Na Romana Mallya, DODOMA

WIZARA ya Mambo ya Nje na 
Ushirikiano wa Afrika Mashariki 
imebainisha vipaumbele vyake 12 
katika mwaka wa fedha 2022/23 
ikiliomba Bunge iidhinishe Sh. 
bilioni 208.3 ili kuvitekeleza.

Kati yake, limo suala la kutafuta 
mikopo ya gharama nafuu, 
masoko, ajira za Watanzania, 
kuvutia uwekezaji na kutekeleza 
diplomasia ya uchumi.

Akiwasilisha jana bungeni 
makadirio ya mapato na matumizi 
ya wizara hiyo kwa mwaka wa 
fedha 2022/23, Waziri wake, 
Balozi Liberata Mulamula, alisema 
wameweka kipaumbele katika 
kutekeleza majukumu mbalimbali.

Aliyataja majukumu hayo wa-
nayokwenda kuyatekeleza kuwa 
ni pamoja na kuendelea kulinda 
na kutetea misingi ya Taifa ndani 
na nje ya nchi.

Waziri huyo alisema wataen-
delea kutekeleza diplomasia 
ya uchumi ikiwa ni pamoja na 
kuwezesha Balozi kuwa kiungo 
muhimu katika kuvutia uwekezaji.

“Kutafuta masoko ya bidhaa na 
huduma zinazozalishwa nchini; 
kutafuta misaada na mikopo 
yenye masharti nafuu na kutafuta 
fursa za ajira na masomo kwa 
Watanzania nje ya nchi,” alisema.

Alitaja vipaumbele vyao vingine 
ni kuendelea kuimarisha uhusiano 
na nchi nyingine na jumuiya ya 
kimataifa; kutangaza na kuha-
masisha matumizi ya lugha ya 
Kiswahili nje ya nchi; na kuweka 
mazingira wezeshi na kuhama-
sisha ushiriki wa Watanzania 
wanaoishi nje katika kuchangia 
maendeleo ya nchi.

“Sita; ni kuendelea kushiriki 
katika juhudi za kulinda na kui-
marisha amani duniani na maen-
deleo kupitia Umoja wa Mataifa, 
pia kuendela kushiriki kikamilifu 
katika kuimarisha mtangamamo 
wa Jumuiya ya Afrika Mashariki 
na Jumuiya ya Maendeleo 
Kusini mwa Afrika na kuendelea 
kutoa elimu kwa umma kuhusu 
utekelezaji wa majukumu ya 
wizara, masuala ya uhusiano wa 
kimataifa na mtangamano wa 
kikanda,” alisema.

Balozi Mulamula alitaja kipaum-
bele chao cha tisa ni kuendelea 
kusimamia utekelezaji wa maju-
kumu ya taasisi zilizopo chini ya 
wizara, pia kuendeleza viwanja 
vinavyomilikiwa na serikali nje 
ya nchi na kukarabati majengo ya 
balozi ili kupunguza gharama na 
kuchangia mapato ya serikali.

Alisema kipaumbele chao cha 
11 ni kuendelea kubaini maeneo 
mapya kimkakati kwa lengo la 
kunufaika na fursa zilizopo kwa 
maslahi mapana ya Taifa na cha 
mwisho ni kuendelea kusimamia 
rasilimali watu na fedha makao 
makuu ya wizara na balozini.

MALENGO YA TAASISI
Balozi Mulamula alisema ka-

tika mwaka 2022/23, Kituo cha 
Kimataifa cha Mikutano Arusha 
(AICC) kimepanga kukusanya ma-
pato ya Sh. milioni 16.7 kutokana 
na vyanzo vya ndani.

“Mapato hayo yatatumika 
kugharamia uendeshaji wa kituo, 
110 mishahara na ununuzi wa 
vifaa tiba na mradi ya maendeleo 
ya ujenzi wa jengo la wagonjwa 
wa nje katika Hospitali ya AICC na 

kinakamilisha taratibu za kuanza 
ujenzi wa kituo cha mikutano 
kitakachoitwa Mount Kilimanjaro 
International Convention Centre 
jijini Arusha,” alisema.

Waziri huyo alisema Chuo cha 
Diplomasia kimepanga kukusanya 
Sh. bilioni 3.6 kutoka katika vy-
anzo vya ndani.

Alisema Mpango wa Hiari wa Af-
rika wa Kujitathmini katika Masu-
ala ya Demokrasia na Utawala 
Bora (APRM) unatarajia pamoja na 
majukumu mengine kuendelea ku-
fanya tathmini katika masuala ya 
demokrasia na siasa, usimamizi 
wa uchumi, uendeshaji wa ma-
shirika ya biashara na utoaji wa 
huduma za jamii.

KUPUNGUA MADUHULI
Alisema katika kipindi cha Julai, 

mwaka jana hadi Aprili, mwaka 
huu, wizara imekusanya Sh. 
milioni 854.3 sawa na asilimia 33 
ya lengo lililopangwa kwa mwaka 
2021/22, akifafanua kuwa kupun-
gua kwa mapato hayo kumetoka-
na na kukosekana kwa wapangaji 
katika baadhi ya majengo ya 
serikali kwenye balozi za Tanza-
nia nje ya nchi.

“Hali hii imesababishwa na 
uwapo wa janga la UVIKO-19 uli-
osababisha biashara nyingi katika 
nchi mbalimbali kufungwa. Fedha 
zote za maduhuli  zilizokusanywa 
ziliingizwa kwenye mfuko mkuu 
wa serikali,” alisema.

MAJENGO YA BALOZI
Alisema wizara inaendelea na 

mazungumzo na CRDB kuhusu 
ushirikiano katika ujenzi wa ma-
jengo ya ofisi, vitega uchumi na 
makazi ya watumishi balozini.

Waziri huyo pia alisema pamoja 
na kuwapo mafanikio ya kiu-
tendaji katika kutekeleza bajeti 
ya mwaka 2021/22, wizara ilika-
biliwa na matatizo ya upungufu 
wa watumishi.

Alisema wizara inaendelea 
kuwasiliana na mamlaka za ajira 
kwa ajili ya kupata vibali vya 
ajira mpya na ajira mbadala.

Alisema katika mwaka wa fedha 
2021/22, jumla ya mikataba na 
hati 32 za makubaliano ya ush-
irikiano zilisainiwa.

KAMATI YA BUNGE
Akiwasilisha maoni ya Kamati 

ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi 
na Usalama, Mjumbe wa Kamati 
hiyo, Zahor Mohammed Haji, 
alisema matokeo ya ukaguzi wa 
mradi wa maendeleo yanaonye-
sha hadi Machi mwaka huu, wali-
potembelea hakukuwa na mradi 
uliotekelezwa.

“Sababu za kuchelewa kuanza 
kwa mradi wa kuimarisha mi-
undombinu ya Chuo cha Diplo-
masia ni kuwapo kwa matatizo 
ya kimkataba baina ya chuo na 
mkandarasi.

“Kamati ilielezwa utekelezaji 
wa mradi wa ofisi na majengo ya 
kitega uchumi wa ofisi za ubalozi 
wa Tanzania Kinshasa haujaanza 
kutokana na kutokamilika kwa 
taratibu za ununuzi na kutofanya 
tathmini za kihandisi,” alisema.

Mjumbe huyo alisema kamati 
ilielezwa viwanja ambavyo nyum-
ba za makazi za Balozi wa Tan-
zania Addis Ababa zingejengwa 
lakini Tanzania ilinyang’anywa 
umiliki wa viwanja hivyo na 
mamlaka za Ethiopia kutokana na 
kushindwa kuviendeleza.

Na Waandishi Wetu 

SHILINGI bilioni 100 zilizo-
tolewa na Rais Samia zimeshu-
sha bei za mafuta kuanzia bei 
mpya zitakazotumika kuanzia 
leo. Hivyo ndiyo inavyoweza 
kuelezwa kutokana na bei mpya 
zilizotangazwa jana. 

Baada ya kupanda kwa 
mafuta yaliyoanza kutumika 
mwezi uliopita, serikali ilianza 
kuchukua hatua mbalimbali ili 
kupunguza makali ya bei za bid-
haa hizo ikiwamo kutolewa kwa 
ruzuku ya Sh. bilioni 100.

Kutokana na hakli hiyo, ha-
timaye bei mpya za petroli na 
dizeli zilizotangazwa jana na 
Mamlaka ya Udhibiti wa Hudu-
ma za Nishati na Maji (EWURA) 
zimeshuka hali ambayo itawapa 
unafuu wananchi. 

Taarifa iliyotolewa jana na 
EWURA ilibainisha kuwa bei 
hizo ni kwa shehena zinazoingia 
katika bandari za Dar es Salaam, 
Tanga na Mtwara. 

Meneja Mawasiliano na Uhu-
siano wa EWURA, Titus Kaguo, 
alisema kwa Dar es Salaam, 
petroli imeshuka kwa Sh. 306 
kwa lita; Mtwara Sh. 282 na Tan-
ga kwa Sh. 152 mtawalia. 

Wakati hali ikiwa hivyo kwa 
petroli, Kaguo alisema dizeli 
imeshuka kwa Sh. 320 kwa lita 
kwa Dar es Salaam, Sh. 476 kwa 
Tanga na Sh. 486 kwa mafuta 
yanayoingia kupitia Bandari ya 
Mtwara. 

“Kutokana na kushuka huko, 
kwa Dar es Salaam bei ya petroli 
kwa lita itakuwa Sh. 2,994 bada-
la ya Sh. 3,301 kwa lita. Bei mpya 
ya dizeli itakuwa Sh. 3,131 badala 
ya Sh. 3,452 kwa lita,” alisema 
Kaguo. Kwa mafuta yanay-
oshushwa kupitia Bandari ya 
Tanga, Kaguo alisema bei mpya 
ya petroli itakuwa Sh. 2,985 ku-
toka Sh. 3,137 wakati dizeli itaku-
wa Sh. 3,162 kutoka Sh. 3,639 
kwa lita iliyokuwapo awali. 

Aidha, katika Bandari ya Mt-
wara, alisema petroli itauzwa 
Sh. 2,979 kutoka Sh. 3,262 kwa 
lita wakati bei ya dizeli itakuwa 
Sh. 3,165 kutoka Sh. 3652 kwa 
lita. 

“Bei hizi zilizotajwa hapa ni 
kwa ile miji ambayo bandari 
huzika zipo na shehena ya bid-
haa hizo zinashushwa. Kwa hiyo 
hadi kufika kwenye miji husika 

kutoka kwenye eneo la bandari 
bei itakuwa inapanda kutokana 
na gharama za usafirishaji lakini 
kutakuwa na unafuu wa wastani 
wa bei zilizotajwa kutokea kwe-
nye chanzo cha shehena,” ali-
sisitiza Kaguo. 

TPDC KULETA MAFUTA
Katika hatua nyingine, 

Kampuni ya Vitol Bahrain 
E.C imeshinda zabuni tatu za 
usafirishaji wa mafuta huku iki-
washangaza Wakala wa Serikali 
wa Uagizaji wa Mafuta ya Pamo-
ja (PBPA) kwa zabuni ya mafuta 
ya nne ambayo itaisafirisha kwa 
bei sawa na bure.

Vilevile, Shirika la Maendeleo 
ya Petroli (TPDC) kwa mara ya 
kwanza limeshinda zabuni ya 
usafirishaji wa mafuta ya dizeli 
kuanzia Julai mwaka huu.

Akizungumza na waandi-
shi wa habari jana jijini Dar es 
Salaam, Mkurugenzi wa PBPA 
na Mwenyekiti wa Kamati ya 
Zabuni ya Uagizaji wa Mafuta 
kwa Pamoja, Ali Saeed, alisema 
wamefungua zabuni ya Julai na 
wenye zabuni wamefika na ku-
ingiza zabuni zao kwenye kasha 
na kufunguliwa hadharani.

Alisema kampuni saba 
zimeshiriki katika zabuni hizo 
na kampuni ya Tanzania il-
iyoshiriki ni TPDC na baada ya 
kutangazwa zabuni ya kwanza, 
kamati inachambua nyaraka 
kuhakiki kama imekamilisha 
masharti ya zabuni yenyewe.

Saeed alisema kama ameka-
milisha wanatangaza mshindi 
wa kiwango cha chini. Dizeli 
yenye ujazo wa 100,857 ambaye 
ameshinda Vitol Bahrain kwa 
bei ya chini na ametimiza vige-
zo vyote vya uagizaji wa mafuta 
kwa pamoja.

Mjumbe wa Kamati ya Kutath-
mini Zabuni, Paulo Runyalula, 
alisema tathmini inafanana na 
wastani wa mwezi uliopita, aki-
fafanua: “Mafuta ya Julai yataku-
wa wastani wa mafuta ya bei ya 
Juni, sasa tunachowashindani-
sha ni gharama za kusafirisha 
mafuta pamoja na faida yao.”

Alibainisha kuwa washiriki 
walikuwa wanne: TPDC, Vitol 
Bahrain E.C, Agusta na Sahara, 
akisema: “Aliyeshinda kwa Dola 
za Kimarekani 46.4 ambaye 
ataleta tani 100,857 na tenda 
ya pili ya dizeli ameshinda Vitol 
Bahrain na tenda ya tatu ya di-

zeli ameshinda TPDC.
“Sasa hii kampuni ya Vitol 

Bahrain imeshinda zabuni ya 
nne gharama ya kusafirisha 
mafuta Dola za Marekani 0.05 
kwa huo mzigo wa tani 100,857 
utaletwa kama kwa Dola za 
Marekani 5,700, ni sawa na 
bure,” alisema.

WACHUMI WAFUNGUKA
Mtaalamu wa Uchumi kutoka 

Chuo Kikuu cha Dar es Salaam 
(UDSM), Prof. Razack Lukina, 
alisema kushuka kwa bei ya 
mafuta kutapunguza ukali wa 
maisha kwa kuwa wafanyabi-
ashara watashusha bei za vitu 
vilivyopanda kutokana na ku-
panda kwa bei ya nishati hiyo.

“Wafanyabiashara walipandi-
sha bei za bidhaa kwa sababu 
gharama za mafuta zilipanda. 
Kwa hiyo, kama kesho yanashu-
ka, tunatarajia vitu vishuke 
bei. Siwezi kukuhakikishia hilo 
lakini ingetakiwa iwe hivyo,” 
alisema.

Mchumi huyo aliitaka serikali 
kusimamia bei za bidhaa hizo 
kuhakikisha kuwa zinashuka 
kwa kuwa wafanyabiashara wa-
natabia ya kutoshusha bei hizo 
hata pale tatizo lililosababisha 
likitatuliwa.

“Ni ‘nature’ (asili) ya wafanya-
biashara kutoshusha bei ya bid-
haa sasa hapo serikali inatakiwa 
isimamie ili ishuke, ni suala la 
kuona bei kwanza inashuka ki-
sha tutaona namna gani serikali  
itasimamia hilo,” alisema.

Profesa wa Uchumi, Samwel 
Wangwe, alisema kushuka huko 
kwa bei ya mafuta kutachochea 
shughuli za maendeleo kwa 
kuwa mafuta yamekamata se-
hemu zote muhimu kwa maen-
deleo.

“Mafuta yanaingia kwenye 
sekta nyingi, kilimo kwenye 
matrekta, viwanda... Kwa hiyo, 
gharama zikiwa ndogo, sekta 
hizo zitajiendesha kwa wingi 
na hivyo kupunguza mfumuko 
wa bei. Bei nazo zikipungua ina 
maana mwananchi wa kawaida 
atamudu gharama za bidhaa,” 
alisema.

Bei ya mafuta kwa kila se-
hemu kulingana na mabadiliko 
yaliyotangazwa zinapatikana 
ukurasa wa 4 na 5. 

*Imeandikwa na Beatrice 
Shayo na Jenifer Gilla 

Waziri wa 
Mambo ya Nje na 
Ushirikiano wa 
Afrika Mashariki, 
Balozi Liberata 
Mulamula, aki-
wasilisha hotuba 
ya makadirio ya 
mapato na 
matumizi ya 
wizara yake kwa 
mwaka wa fedha 
wa 2022/2023, 
Bungeni jijini Do-
doma jana. PICHA: 
IBRAHIM  JOSEPH
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Rais Mwinyi abariki nauli za boti kupanda
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein 
Ali Mwinyi, amesema kuwa seri-
kali imeridhia kupanda kwa nauli 
ya boti kutoka Sh. 25,000 hadi 
30,000 (kwa usafiri wa daraja la 
chini) kutoka Zanzibar hadi Dar 
es Salaam.

Dk. Mwinyi aliyasema hayo 
Ikulu Zanzibar, katika mkutano 
na waandishi wa habari, ikiwa ni 
mwendelezo wa utaratibu wake 
wa kukutana na wahariri na 
waandishi wa habari kila mwisho 
wa mwezi.

Alisema uamuzi huo ume-
fikiwa kwa kuzingatia maombi 
ya muda mrefu ya wamiliki wa 

vyombo hivyo, (takriban miaka 
saba), huku bei ya mafuta ikip-
anda katika kipindi hiki.

“Tumeongeza bei ya nauli ya 
boti kwa shingo upande kuto-
kana na kupanda kwa gharama 
ya bei ya mafuta, lakini bei ya 
mafuta itakaposhuka tutaangalia 
uwezekano wa kushusha bei ya 
usafiri huo,” alisema Dk. Mwinyi.

Alisema kupanda kwa bei ya 
mafuta na bidhaa zingine kunato-
kana na kupanda kwa mfumuko 
wa bei duniani kulikotokana na 
vita vya Ukraine na Russia amba-
ko mafuta mengi yanatoka nchini 
huko.

Pia Dk. Mwinyi alisisitiza 
matumizi ya mashine ya EFD ka-
tika ukusanyaji kodi na kuwataka 

wananchi kudai risiti wanapofan-
ya ununuzi, ili kuiwezesha serikali 
kukabiliana na hali ya kiuchumi.

Alisema katika kukabiliana na 
athari zilizotokana na misukosu-
ko ya kiuchumi duniani, serikali 
imelazimika kupunguza kiwango 
cha ushuru pamoja na kufidia 
viwango vya bei za bidhaa, aka-
bainisha umuhimu wa kukusan-
ya kodi na kusisitiza matumizi 
ya EFD na wananchi kudai risiti 
wakati wanapofanya ununuzi.

Alizitaka mamlaka zinazohusi-
ka kuchukua hatua stahiki kwa 
wananchi wasiolipa ushuru kupi-
tia mashine hizo za VFB.

Hata hivyo, alisema kuna 
umuhimu kwa wananchi wa 
Zanzibar kuongeza uzalishaji wa 

kilimo cha karafuu, kwa kigezo 
kuwa pamoja na misukosuko ya 
kiuchumi duniani, zao hilo lime-
baki kuwa na bei nzuri katika 
soko la Dunia (Dola 7,500 kwa 
tani), kiasi ambacho kimeiwez-
esha serikali kuwalipa wakulima 
kiwango cha bei za kawaida.

Akizungumzia upandishaji 
wa mishahara kupitia sekta bin-
afsi, Dk. Mwinyi, alisema serikali 
inakusudia ku-
kaa pamoja n a 
waajiri wa 
sekta hiyo ili 
kuona nam-
na ya 
k u w a -

pandishia mishahara wafan-
yakazi wao ili waweze kumudu 
gharama za maisha.

Kuhusu changamoto ya uhar-
ibifu wa mazingira unaovika-
bili visiwa vya Unguja na Pemba, 
Dk. Mwinyi alisema kuna tatizo 
kubwa hususan katika suala la 
uchimbaji wa mawe, mchanga 
pamoja na ukataji mikoko na 
kubainisha kuwapo kwa mikakati 
ya kuikabili hali hiyo.

Aliwahakikishia wananchi kisi-
wani Pemba ambao maeneo yao 

yalipimwa kwa ajili ya maten-
genezo ya barabara ya Chake- 
Wete na kubainika kutokuwa 

na matatizo, kuwa watalipwa 
mara moja.

Ukivaa nguo fupi, 
mlegezo faini  
mifuko mitano saruji
Na Elizabeth John, NJOMBE

VIONGOZI Kata ya Tandala, 
wilayani Makete, Mkoa wa 
Njombe, kupitia vikao vya kata 
(KAMAKA), wametunga sheria 
ndogo ya kuwakamata wanawake 
wanaovaa nguo fupi, zinazochora 
maumbile yao pamoja na wa-
naume wanaovaa suruali chini 
ya makalio na kuwapiga faini ya 
mifuko mitano ya saruji itakay-
ojenga miradi ya kata.
Mtendaji wa kata hiyo, Maximil-

ian Msigwa, alisema uamuzi huo 
umefanyika ili kudhibiti mavazi 
yasiyofaa katika jamii na baadhi 
ya watu wameshakamatwa.
“Tumekuwa na mabinti wengi 

wanaokuja kutafuta riziki  kwa 
njia tofauti, sasa wanapokosea 
lazima tuwanyooshe warudi 
kwenye mstari, akikamatwa ana-
lipishwa mifuko mitano ya saruji 
kwa ajili ya ujenzi, kwasababu 
tuna ujenzi wa shule yetu ya 
msingi Tandala,” alisema Msigwa.
Alisema kabla ya kuanza kwa 

zoezi hilo wamiliki wa sehemu za 
starehe na wananchi kwa ujumla 

walipewa taarifa kwa ajili ya ku-
jirekebisha kabla sheria hiyo hai-
jaanza kufanya kazi na kuongeza 
kuwa wote wanaoshindwa kulipa 
gharama hizo kumewekwa utara-
tibu wa kuzungumza na viongozi 
wao wa vijiji ili kuwatambua na 
kuwarudisha kwao.
Lususu Mbilinyi na Maulo Sanga 

ni baadhi ya wananchi wa Kata 
ya Tandala, ambao wamepongeza 
uamuzi huo huku wakitaka sheria 
hiyo isimamiwe ipasavyo  
katika kulinda maadili ya Mtan-
zania.
“Sheria hii inapaswa kusimam-

iwa ili waweze kuwa na maadili 
maana vijana wengi wa sasa 
wanavaa hovyo kwa kigezo cha 
utandawazi hii haikubaliki lazima 
maadili yafuatwe kwa kizazi cha 
sasa na baadaye,” alisema Maulo 
Sanga.
Sanga, aliwaomba mafundi 

cherehani wasikubali kushona 
nguo fupi na zisizofaa katika 
jamii kwa kuwa zinaweza kuwa-
haribia kazi zao na kuwa mion-
goni mwa wanaosababisha suala 
hilo kuzidi kukua nchini.
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MAONI & UCHAMBUZI

TANZANIA imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi chini ya ardhi iki-
wamo madini ya kimkakati (critical mining), ambayo yanahitajika du-
niani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Utafiti umebaini kuwapo aina 17 za madini ya kimkakati ambayo ya-
natakiwa sana duniani, hasa kwa ajili ya kuzalisha nishati jadidifu, ili-
yoonekana rafiki wa mazingira kuliko nishati ya mafuta, gesi na makaa 
ya mawe.

Nchi zilizogundua baadhi ya madini zimeweka mwongozo na sera 
ambazo zimeweka tafsiri ya rasilimali hiyo na mtu yeyote haruhusiwi 
kuitumia au kuchimba bila kulinda maslahi ya nchi husika.

Hadi sasa nchi zenye sera maalum kwa ajili ya madini ya kimkakati 
ni Marekani, Asia na Ulaya, ambazo kila mmoja ameitafsiri kwa kadri 
inavyoona ni muhimu kwa nchi na watu wake na kuzilinda.

Mathalani, kwa Afrika madini ya cobalt ambayo ni asilimia 70 ya 
malighafi ya kutengeneza betri aina zote dunia, yanapatikana nchini 
Congo. Kwa mujibu wa mtaalamu wa madini na mjiolojia, Bosco Tin-
dyebwa, rasilimali hiyo adimu inapatikana maeneo ya Kabanga, Tan-
zania baadhi ya madini ya kimkakati yanapatikana eneo la Kabanga, 
Pandahill, Ngualla, Wingu na Mahenge.

Alisema kama dunia inakubali kuwa madini ya cobalt yanapatikana 
kwa wingi Congo, maana yake itaendelea kuitegemea nchi hiyo kwa 
malighafi, lakini swali la kujiuliza kuna sera na sheria za kuilinda, wa-
natambua umuhimu wake na kwa kiasi gani wananchi wananufaika, 
pia msimamo wa Afrika ukoje.

Alitoa mfano kuwa nchi za kiarabu zimeendelea kwasababu 
zimeshikilia vyema rasilimali ya mafuta, na uhusiano wao na Marekani 
ni kwenye bidhaa hiyo kwa kuwa wameweka msimamo kuwa kama 
unataka mafuta yetu msimamo ni huo na umeheshimika.

Lakini ni lazima serikali ije na mkakati ya kulinda na kutumia ma-
dini ya kimkakati hasa katika kipindi cha mpito cha mabadiliko ya ni-
shati duniani.

Pia ni muhimu nchi kutambua siasa za dunia na kuweka mwongozo 
wa kulinda rasilimali hizo, lakini kuangalia namna salama ya kuhama 
kutoka kwenye nishati ya mafuta, gesi na makaa ya mawe kwenda 
kwenye nishati jadidifu ambayo ni jua, upepo, mawimbi ya bahari, up-
epo wa baharini na kinyesi cha ng’ombe.

Gesi asilia na mafuta viligundulika kwa mara ya kwanza nchini 
mwaka 1974 katika kisiwa cha Songosongo mkoani Lindi, ukafuatiwa 
na ugunduzi mwingine mwaka 1982 eneo la Mnazibay na kufanya jum-
la ya kiasi cha nishati hiyo iliyogundulika nchi kavu na baharini kuwa 
takribani futi za ujazo trilioni 55.08 hadi Machi 2015.

Wananchi wa mikoa hiyo walikuwa na matumaini makubwa kwa 
kuwa waliaminishwa mikoa yao itakuwa na maendeleo makubwa kia-
si cha kufananishwa na Dubai, huku wakizuia isitoke hadi vikatumika 
vyombo vya dola kuwatuliza.

Juzi Katibu Mkuu Wizara ya Nishati, Felchesmi Mramba, katika kip-
indi maalum cha mafanikio ya sekta ya nishati alieleza mpango wa 
kujenga vituo vikubwa vinne na vidogo vya kuuza gesi ya magari jijini 
Dar es Salaam, huku kampuni 18 zikionyesha nia ya kuwekeza eneo 
hilo. Jitihada hizi zinafanyika wakati ambao dunia imeshaanza ku-
hakama taratibu kwenda kwenye nishati jadidifu, huku taasisi za fed-
ha kama Benki ya Dunia (WB) na Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) na 
nyingine, zikipunguza mikopo kwenda nishati hiyo.

Katika mkutano COP26 (Conference of Parties 26), kila nchi ilitakiwa 
kuweka mpango wa kupunguza hewa ukaa ifikapo 2030 na 2050, kwa 
kuondokana na matumizi ya nishati za gesi, mafuta na makaa ya mawe 
na zaidi kujikita kwenye nishati jadidifu.

Ni lazima Tanzania iwe makini katika uhamaji wa nishati hizo, wasi-
jitokeze wawekezaji wakataka kuwekeza kwa muundo ambao Watan-
zania hawatapata faida na kwa kuwa tupo kipindi cha mpito iwe ni 
vigumu kuwakatalia.

Pia, lazima kujua wanapochukua hiyo rasilimali yetu wanaitumia au 
ni kwa ajili ya kwenda kuhifadhi ili inapoisha kwenye chanzo watum-
ie, mambo hayo yamefanywa na nchi zilizoendelea na haitashangaza 
yakifanyika sasa, ndiyo maana tunasema lazima kuja na msimamo wa 
matumizi ya madini ya kimkakati.

Na Sabato 
Kasika
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MEI 31, hapo jana kilikuwa 
kilele cha maadhimisho ya 
kupinga matumizi ya tumbaku 
duniani.

Ukiangalia hali ilivyo 
nchini,unaweza kudhani watu 
wanasikia lakini ujumbe unain-
gia sikio la kulia, unatokea sikio 
la kushoto, hakuna anayeona 
kuwa tumbaku ni kitisho.

Ikimaanisha hakuna, ku-
jali wala kutilia maanani. Ni 
kawaida kuwakuta watu wana-
vuta sokoni, stendi za daladala, 
barabarani, shuleni na maeneo 
yenye mikusanyiko mikubwa.

Katika mazingira hayo, hata 
wale wasiovuta, wanakula 
moshi wa sigara bila ridhaa 
yao na kuwa kwenye hatari ya 
kupata maradhi yanayosaba-
bishwa na uvutaji wa tumbaku.

Wakati huu wa kilele ina-
shangaza kuona kuwa jamii 
inazidi kupofuka kuhusu athari 
za tumbaku.

Moja ya malengo ya maa-
dhimisho haya ni kuifanya 
jamii kutambua madhara ya 
tumbaku na kuwa makini na 
uvutaji wake ambao unachang-
ia ongezeko la saratani na ma-
gonjwa sugu.

Hata hivyo, pamoja na juhudi 
hizo za kutaka kuinusuru jamii 
dhidi ya uvutaji au uvutishwaji 
wa tumbaku, inaonekana 
baadhi ya watu hawajaelewa 
umuhimu wake.

Hilo linatokana na ukweli 
kwamba, licha ya kuwapo  
kwa maelekezo ya kutovuta 
sigara kwenye mkusanyiko wa 
watu, uvutaji unazidi kuwa en-
delevu.

Juhudi zaidi zinahitajika 
kuelimisha umma tena kwa  
kuwafikia watu kwenye miku-
sanyiko na kuwaelezea mad-
hara ya kutumia tumbaku ili 

waachane nayo.
Jitihada za  Mamlaka ya 

Dawa na Vifaa Tiba (TMDA), 
za kulinda afya za Watanzania, 
ikiwakumbusha kuwa uvutaji 
wa tumbaku kwenye maeneo 
yanayotumiwa na watu wengi 
hairuhusiwi zinafanyika lakini 
hazizingatiwi ipasavyo.

Kifungu cha Sheria ya 
Udhibiti wa Bidhaa za Tumba-
ku, sura 121 kimetafsiri maeneo 
ya umma kama mahali ambapo 
inatolewa huduma ya afya, 
maktaba, mahali pa ibada, ma-
jengo au maeneo yaliyotengwa 
kwa ajili ya mikutano ya kita-
maduni na kijamii.

Kwingineko ni katika shu-
ghuli za michezo au burudani, 
sehemu za huduma ya chakula, 
ofisi, vyombo vya usafiri wa 
aina zote, mabanda ya mao-
nyesho, masoko na maduka 
makubwa.

TMDA inasema, katika sehe-
mu za umma sheria inakataza 
uvutaji wa aina yoyote wa 
bidhaa za tumbaku na kue-
lekeza bango lenye maneno 
yanayosomeka,“hairuhusiwi 
kuvuta sigara”.

Aidha, TMDA inafafanua 
kuwa, kifungu cha 13 cha Sheria 
ya Udhibiti wa Bidhaa za Tum-
baku, kimeruhusu uvutaji kwe-
nye baadhi ya maeneo ikiwa 
ni pamoja na taasisi za elimu 
ya juu, majengo ya ofisi, hoteli, 
baa, migahawa na maeneo ya 
burudani ambayo yanapaswa 
kutenganisha vyumba au mae-
neo maalum ya kuvutia na ku-
tovutia tumbaku.

Aidha, katika ufafanuzi wake, 
mamlaka hiyo inasema, kanuni 
ndogo ya 7 (1) na (2) ya Kanuni 
za Bidhaa za Tumbaku za mwa-
ka 2014, inawataka wamiliki 
wa majengo yanayotumiwa na 

watu wengi kuweka vifaa vya 
kubaini moshi wa tumbaku na 
kuweka alama zinazosomeka, 
‘jengo hili limefungwa mtambo 
wa kubaini moshi wa tumbaku’.

Hivyo, TMDA inawaagiza wa-
miliki, wapangaji na waende-
sha biashara ya majengo ya-
nayotumiwa na watu wengi 
kuzingatia masharti yasheria 
na kanuni ilizoanisha.

Pamoja na hatua hizo, wapo 
baadhi ya wazazi na walezi am-
bao huwavutisha watoto wao 
moshi wa sigara, nao ingefaa 
waelimishwe.

Ni jambo la kawaida kuwa-
pakata watoto huku wakivuta 
sigara au kuwa ndani ya magari 
yao huku wakivuta bila kutam-
bua kuwa wanawaumiza.

Kwa hali hiyo, ni wazi kwam-
ba elimu zaidi inahitajika kwa 
umma kuongeza uelewa wa 
madhara ya tumbaku.

Ni muhimu wauza sigara 
kutambua kuwa kila anayeuza 
naye ni mtumiaji, hata jirani 
yake naye anavutishwa pia.

Ukweli huo unatokana na 
mazoea ya kuuza sigara kwani 
kwa kila anayeziuza awe kwe-
nye vituo vya mabasi, bara-
barani au dukani lazima awe 
na kibiriti, kwa ajili ya wateja 
wao wanaowahudumia na ku-
warudishia wauzaji, watoto 
wao na walio karibu na muu-
zaji.

Uraibu huo sasa udhibitiwe 
usiumize wengine, hivyo suala 
la kutenga maeneo ya kuvu-
tia tumbaku linahitaji kupewa 
Msukumo mpya.

Shirika la Afya Dunia (WHO) 
linataja mambo hatari kuhu-
su kuvuta tumbaku kuwa ni 
pamoja na kuua nusu ya wa-
tumiaji wake, hivi una haja 
nayo?
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ZAECA yashikilia wahasibu 2 
tuhuma za ubadhirifu bil. 1.3/-
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

MAMLAKA ya Kuzuia 
Rushwa na Uhujumu Uchumi 
Zanzibar (ZAECA), inawashi-
kilia wahasibu wawili kwa 
tuhuma za ubadhirifu wa 
fedha Sh. bilioni 1.3 wa Wiz-
ara ya Ujenzi, Mawasiliano na 
Uchukuzi.

Akizungumza jana na 
waandishi wa habari, Mkuru-
genzi Mkuu wa Mamlaka hiyo, 
Ahmed Makarani aliwataja 
wahasibu hao kuwa ni Mo-

hammed Mussa Usi (53) na 
Issa Barak Abdallah (42).

Alisema watumishi hao 
walijipatia fedha hizo baada 
ya kuanzisha miradi hewa iki-
wamo ya ujenzi na ukarabati 
wa barabara.

“Kuna makosa matatu tu-
nayafanyia uchunguzi yak-
iwemo ya rushwa, uhujumu 
uchumi na ubadhilifu wa 
fedha za umma,” alisema Ma-
karani. Alisema wahasibu hao 
walifanya vitendo vya udan-
ganyifu kwa kuanzisha kam-
puni hewa na miradi hewa na 

kufanikiwa kuchukua kiwan-
go hicho cha fedha kinyume 
na sheria.

“Mwaka huu kwa nyakati 
tofauti bila uhalali wahasibu 
hao walijipatia fedha Shilingi 
bilioni moja na milioni mia 
tatu baada ya kudanganya 
kampuni na miradi hewa,” 
alisema.

Alisema ZAECA imeamua 
kukamata mali za watuhu-
miwa hao, ikiwamo magari 
manane, mashamba matano, 
nyumba tatu na Dola za Kima-
rekani 50,000.

Alisema, uchunguzi un-
aonesha watuhumiwa wa-
likuwa wakifanya vitendo 
vya utakatishaji fedha jambo 
ambalo ni kinyume na Sheria 
na Upelelezi unaendelea ku-
fanyika kwa haraka kabla jala-
da la uchunguzi kuwasilishwa 
kwa Mkurugenzi wa Mashtaka 
Zanzibar.

Alifafanua kuwa ZAECA im-
ebaini miradi iliyokuwa ikitu-
mia fedha za umma haipo na 
wala kampuni hazipo pamoja 
na kutumika malipo ya karibu 
Sh. bilioni 1.3 fedha za serikali.

Serikali sasa kuchunguza 
kilichomo kwenye shisha
Na Augusta Njoji, 
DODOMA

MAMLAKA ya Dawa na Vi-
faa Tiba (TMDA) imeagizwa 
kufanya tathmini ndani ya 
miezi miwili ili kujua bidhaa 
zinazosadikiwa huchangany-
wa katika shisha.

Waziri wa Afya, Ummy 
Mwalimu, alitoa agizo hilo 
jana alipotoa tamko la waziri 
la maadhimisho ya Siku ya 
Kutotumia Tumbaku Duniani 
kwa vyombo vya habari jijini 
hapa.

“Zipo taarifa lakini hatu-
jathibitisha kwamba shisha 
inachanganywa na baadhi ya 
bidhaa zinazosemekana ni 
dawa za kulevya… shisha nzuri 
kumbe kuna mambo zaidi ya 
mengine.

“Kwa hiyo, nimesema bada-
la ya kuanza kukurupuka, 
kukimbizana na watu wanao-

fanya shughuli au sehemu za 
starehe zinazofanya shughuli 
hii ya shisha, acha niwe na 
uthibitisho na utafiti wa kisay-
ansi. Je, hiyo shisha ambayo 
watu wanatumia inawekwa 
vitu gani?” Ummy alisisitiza.

Hata hivyo, alitoa angalizo 
kuwa sheria ipo, haijafutwa na 
kuwataka kukumbuka kuwa 
biashara ya shisha ni kosa la 
jinai kwa mujibu wa sheria 
za nchi. “Nimewataka TMDA 
ndani ya miezi miwili, nina-
jua kuna utafiti ule mwingine 
wa kimaabara, tupeni miezi 
miwili hata tukipata sampuli 
50 tupeleke maabara ili ku-
jua shisha ina vitu gani, na 
endapo tutabaini kuna dawa 
za kulevya, itakuwa ni sababu 
kubwa ya kumwomba Waziri 
Mkuu kupitia Mamlaka ya Ku-
pamba na Dawa za Kulevya 
kuungana na sisi kupinga 
matumizi ya shisha.

“Sisi tunapinga kuna mad-
hara kwa binadamu, hivyo 
kwenye hili tusikurupuke 
tuwe na tathmini za kisayansi 
ili kujua zinawekwa kitu gani, 
kama ni sigara ya kawaida, 
kazi yetu ni kuhamasisha watu 
wasivute sigara,” alisema.

Ummy alisema katika ku-
dhibiti matumizi ya tumbaku 
nchini, wameunda Kamati ya 
Taifa ya Udhibiti wa Bidhaa za 
Tumbaku ambayo ina wawak-
ilishi kutoka wizara yake 
na idara mbalimbali, ikiwa 
na jukumu la kutoa ushauri 
katika masuala mbalimbali 
ya udhibiti wa bidhaa hiyo 
nchini.

“Ninawahakikishia Wa-
tanzania ndani ya wiki mbili 
ukiacha kuvuta tumbaku, uw-
ezo wa mapafu unaongezeka, 
ndani ya wiki kama unavuta 
sigara au tumbaku, ndani ya 
miaka 10 hatari ya kupata 

saratani kwenye mapafu 
inapungua kwa asilimia 50,” 
alisema.

Pia alisema mwaka huu uta-
fanyika utafiti wa kitaifa kuhu-
su visababishi vya magonjwa 
yasiyo ya kuambukiza.

Kaimu Meneja wa TMDA 
kanda ya kati, Seraphina 
Cleophace, alisema bado 
hawajawa na utafiti ambao 
umebaini vitu ambavyo vin-
achanganywa katika shisha.

Mkurugenzi Msaidizi wa 
Magonjwa Yasiyoambukiza 
wa Wizara hiyo, Dk. James 
Kapologwe, alisema takwimu 
zinaonyesha asilimia 8.7 ya 
Watanzania, sawa na watu 
milioni 2.6, wanavuta tum-
baku.

“Pia asilimia 77 ya moshi 
wa tumbaku unapatikana ka-
tika baa, migahawa asilimia 31 
huku majumbani ikiwa ni asil-
imia 13.8,” alisema.

Wataka mwendokasi
kutumika Sabasaba
Na Joseph Mwendapole

KAMATI ya Kudumu ya Bunge ya 
Utawala na Serikali za Mitaa, im-
eiagiza Wakala wa Mabasi yaendayo 
Haraka (DART), kuhakikisha wa-
nanchi wanapata usafiri wa mabasi 
ya mwendokasi kipindi cha mao-
nyesho ya kimataifa ya biashara ya 
Sabasaba.
Agizo hilo lilitolewa juzi jijini Dar 

es Salaam na Mwenyekiti wa Kamati 
hiyo, Abdalah Chaurembo, wakati wa 
majumuisho ya ziara ya kutembelea 
DART kujionea inavyotekeleza maju-
kumu yake.
“Kwa kuwa miundombinu haijaka-

milika kwa asilimia mia moja ni vy-
ema DART mkaangalia Sabasaba ya 
mwaka huu, wananchi waletwe huku 
kwa mabasi yenu, hii itapunguza 
kero ya usafiri, lakini itaamsha ari 
ya wana Mbagala ambao wanasubiri 
usafiri huu kwa hamu kubwa baada 
ya mradi kukamilika,” alisema Chau-
rembo.
Vile vile, alisema Rais Samia Suluhu 

Hassan ana matumaini makubwa 
mradi utakamilika kwa wakati na 
kuanza kazi kabla ya Machi mwa-
kani, na kwamba DART iendelee 
kusimamia ukamilishaji wa mradi 
huo, ili wananchi wa Mbagala waon-
dokane na adha ya usafiri wa umma 
iliyowakabili kwa muda mrefu.
Agizo lingine la kamati hiyo ni 

pamoja na DART kuandaa utaratibu 
ambao kamati itauridhia kwa ajili 
ya kulishauri Bunge namna bora ya 
kudhibiti mwingiliano mkubwa wa 
magari yanayopita katika barabara 
maalum za mabasi hayo.
Chaurembo alimtaka mtoa huduma 

katika barabara hizo, kampuni ya 
UDART kuwasilisha kwa kamati taar-
ifa ya changamoto zilizopo za uch-
ache na ubovu wa mabasi na Wakala 
pia umsimamie kwa karibu zaidi 
mkandarasi anayesimamia ujenzi wa 
barabara hizo ambaye ni Wakala wa 
Barabara Nchini (TANROADS).
Pia, aliutaka Wakala kuangalia nam-

na utakavyodhibiti bodaboda am-
bazo zimekuwa zikisababisha ajali 
katika mfumo wa njia za DART.
Kwa upande wake, Mtendaji Mkuu 

wa DART, Dk. Edwin Mhede, alisema 
wakala umeyapokea maagizo ya 
kamati na utayafanyia kazi, ili 
kuboresha usafiri wa umma katika 
Jiji la Dar es Salaam na maeneo ya 
jirani.
“Mwenyekiti niwahakikishie 

kwamba maagizo yote mliyotoa 
tutayafanyia kazi kwa wakati na 
tunaishukuru sana kamati yako kwa 
kutembelea mradi na kuona maende-
leo yake,” alisema Dk. Mhede.
Ziara ya kamati hiyo ilihudhuriwa 

pia na Naibu Waziri wa Nchi Ofisi 
ya Rais (TAMISEMI), David Silinde, 
Wajumbe wa Kamati, Katibu Tawala 
wa Mkoa wa Dar es Salaam na Naibu 
Katibu Mkuu TAMISEMI, Dk. Charles 
Msonde.
Wengine ni Mkuu wa Wilaya ya 

Ubungo, Heri James, Mkuu wa 
Wilaya ya Temeke, Jokate Mwegelo, 
pamoja na wakuu wa taasisi zinazo-
husika na masuala ya usafirishaji.

Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Mabasi Yaendayo Haraka (DART), Dk. Edwin Mhede (kushoto), akiwa na Mwenyekiti  wa 
Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala na Serikali za Mitaa, Abdalah Chaurembo, kwenye basi la mwendokasi, walipokua 
kwenye ziara ya kikazi kwenye miundombinu ya DART, jijini Dar es Salaam juzi. PICHA: JOSEPH  MWENDAPOLE
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IUCEA yapongezwa  ufadhili masomo
Na Mwandishi Wetu 

CHUO cha Taifa cha Usa-
firishaji (NIT) kimeungana na 
Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Af-
rika Mashariki (EAC), Dk Peter 
Mathuki, kulipongeza Baraza la 
Vyuo Vikuu vya Afrika Mashari-
ki (IUCEA)   kwa kutekeleza 
Mpango wa Ufadhili wa Mas-
omo kwa wanafunzi kutoka 
nchi wanachama wa jumuiya 
hiyo unaofadhiliwa na Benki 
ya Maendeleo ya Ujerumani 
(Kfw).

Mpango huo wa ufadhili wa 
masomo unaojulikana kama 
EAC KfW ni sehemu ya pro-
gramu tano za ufadhili zinazo-
simamiwa na IUCEA kama se-
hemu ya utekelezaji wa elimu 
ya juu katika ukanda wa Afrika 
Mashariki.

“Chuo cha Taifa cha Usa-
firishaji kinapenda kulipongeza 
Baraza la Vyuo Vikuu vya Af-
rika Mashariki (IUCEA) kwa 

utekelezaji wa mpango wa 
ufadhili huu wa masomo kwa 
wanafunzi,” Ofisa Uhusiano wa 
NIT, Ngusekela David, alisema 
katika warsha elekezi kwa 
wanafunzi wanaonufaika na 
program hiyo ya ufadhili wa 
masomo uliofanyika jijini Dar 
es Salaam.

David alisema NIT iko katika 
hatua nzuri za kujiunga na IU-
CEA ili kupata manufaa ya ush-
irikiano kutoka kwa vyuo vikuu 
wanachama vya ukanda huo.

“Kwa sasa tuko kwenye 
mchakato wa kuwakilisha 
nyaraka zetu IUCEA ili kusajil-
iwa kama mwanachama mpya 
wa baraza hilo,” alisema David.

Aliongezea kuwa baada ya 
kujiunga na baraza hilo, NIC ita-
pata faida nyingi  zinazotolewa 
na IUCEA kwa vyuo vikuu wa-
shirika katika ukanda wa Afrika 
Mashariki.

“Chuo chetu cha NIT haki-
taki kupoteza fursa  nzuri am-

bazo hutolewa na IUCEA kwa 
wanachama wao. Tunaahidi 
kuhitimisha haraka iwezekana-
vyo mchakato wote ili tuweze 
kusajiliwa kama mwanachama 
mpya wa baraza hilo,” alisema.

Akizungumza wakati akifun-
gua warsha elekezi hiyo, Dk 
Mathuki  aliipongeza IUCEA  
kwa kusimamia mpango huo 
wa ufadhili wa masomo kwa 
wanafunzi.

Alisema kuwa mpango huo 
kutoka EAC kwa sekretarieti 
yake EAC,   ni njia mojawapo 
ya kuandaa wataalamu na  
viongozi wazuri katika jumuiya 
yetu.

“Lengo la ufadhili huu ni 
kutoa mafunzo kwa vijana ku-
toka katika jumuiya yetu am-
bao watakuja kuwa viongozi 
ambao watakuza ushirikiano 
mzuri kwa nchi zetu za ukanda 
wa Afrika Mashariki,” alisema.

 “Tunaamini kuwa vijana 
hawa ambao wanapata ufadhili 

huu watakuwa mawakala wa-
zuri wa mabadiliko chanya ya 
baadaye katika eneo letu hili, 
ambao watadumisha ajenda 
ya ushirikiano kwa nchi zetu,” 
aliongeza. 

Alitanabaisha kuwa vijana 
hao ambao wanapatiwa ufadhi-
li wa masomo watakuwa tayari 
kuleta mabadiliko ya kiuchumi 
na maendeleo katika nchi zetu 
za Afrika ya Mashariki.

Katibu Mtendaji wa IUCE, 
Prof. Gaspard Banyankimbona, 
aliwapongeza washindi wote 
wa kundi la pili la mpango wa 
ufadhili wa masomo kwa wa-
nafunzi kutoka Afrika Mashari-
ki.

Alisema mpango huo wa 
ufadhili wa masomo ulianza 
mwaka 2018 wakati wanufaika 
wakuu wakiwa vijana wote 
wanafunzi kutoka nchi zote 
za EAC ukifadhiliwa na Benki 
ya Maendeleo ya Ujerumani 
(Kfw).

TBL yazindua mfumo malipo kwa wakulima 
Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya Tanzania Brewer-
ies Limited (TBL), ikishirikiana na 
Vodacom Tanzania, imetangaza 
rasmi kuunganisha huduma za 
malipo ya wakulima wake na 
mtandao wa BanQu ili kuongeza 
ufanisi na uwazi kwenye malipo 
ya wakulima pamoja na ku-
wawezesha kiuchumi. 

BanQu ni mfumo wa programu 
ambao umekuwa ukitoa huduma 
ya kuhifadhi data na kutunza 
kumbukumbu za wagavi (wakuli-
ma) wanaouza malighafi kwa 
kampuni mama za TBL iitwayo 
AB InBev. 

Kwenye matumizi ya huduma 
hiyo, Vodacom Tanzania imeun-
gana na TBL ambapo huduma 
ya ununuzi na malipo imeungan-

ishwa na M-Pesa, hivyo malipo 
yanaweza kufanyika moja kwa 
moja.  Mkurugenzi Mtendaji wa 
TBL, Jose Moran alisema jana 
jijini Dar es Salaam kuwa mpa-
ka sasa tayari wakulima 6,500 
wanaoza mazao yao kwa TBL, 
wameshaungwanishwa kwenye 
mfumo wa programu ya BanQu . 

Wakulima hao ni pamoja na wa 
zabibu, mtama na shayiri ambao 
waliunganishwa mwezi Desemba 
mwaka jana kama sehemu ya jar-
ibio la matumizi ya mfumo wa 
BanQu. Matumizi ya mfumo huu 
hayana ulazima wa matumizi ya 
simu janja, hivyo hata wakulima 
wenye simu za kawaida wa-
naweza kuutumia mfumo huu 
kupitia huduma ya ujumbe mfu-
pi, hivyo wakulima wengi zaidi 
wanaweza kufikiwa. 

Alisema teknolojia hiyo imejiki-
ta kupunguza ubadhirifu kwenye 
malipo ya wakulima, hivyo ku-
wawezesha wakulima kiuchumi 
na kuwaongezea wigo wa kupata 
mikopo na huduma zingine za 
kifedha. 

Akizungumza kwenye uzindu-
zi, Waziri wa Habari, Mawasiliano 
na Teknolojia, Nape Nnauye, 
alisema: “Mfumo wa BanQu 
uliolenga kuwaongezea uwezo 
wakulima, umekuja wakati mwa-
faka kwani unaenda sambamba 
na kampeni maalum ya kukuza 
kilimo ya ‘Ajenda 10/30’ iliyozin-
duliwa na Rais Samia Suluhu Has-
san hivi karibuni.

“Hatua hii inathibitisha kuwa 
TBL inakwenda sambamba na 
ajenda ya serikali ya kuleta maen-
deleo kwa kutumia teknolojia 

na ubunifu na hatimaye ku-
wawezesha wakulima kiuchumi. 
Ninawapongeza TBL na Vodacom 
kwa kushirikiana kuletea wakuli-
ma suluhisho la kivumbuzi kwa 
kutumia teknolojia.”

Mkurugenzi Mtendaji wa 
TBL, Jose Moran alisema: “Kupi-
tia teknolojia ya BanQu, sasa 
tunaweza kuhakikisha kuwa 
wakulima wetu wana uwezo wa 
kupata suluhisho na taarifa zi-
takazo wawezesha kufanya ua-
muzi sahihi. 

“Mfumo wa programu ya Ban-
Qu imetengenezwa ili kuwalinda 
wakulima, kuwaongezea fursa 
za kupata huduma za kifedha 
kupitia washirika wetu Vodacom 
Tanzania, na kwa namna hii tut-
aongeza uwazi na hatimaye kuku-
za ukuaji wa uchumi jumuishi.”

Mkurugenzi Mtendaji wa Vodo-
cam Tanzania, Sitholizwe Mdla-
lose, alipongeza ushirikiano huo 
na kusema kuwa tangu kuan-
zishwa kwa M-Pesa mwaka 2008, 
huduma hiyo imechangia kwa 
kiasi kikubwa kwenye kupanua 
wigo wa huduma za kifedha na 
huduma za malipo ya kidigitali 
Tanzania.

Hivi sasa asilimia 74 ya ma-
lighafi inayotumiwa na TBL ina-
toka kwa wakulima wa ndani ya 
nchi. TBL imeweka mkakati wa 
kuhakikisha kuwa asilimia 100 
ya wakulima wake wanapatiwa 
ujuzi, wanaunganishwa na hu-
duma za kifedha na kuwezeshwa 
kiuchumi kufikia mwaka 2025, 
mwaka ambao ni ukomo wa Dira 
ya Taifa ya Maendeleo ya Juni 
1999 hadi 2025.

Kilichombeba 
Mwijaku kuachiwa  
huru kortini
Na Grace Gurisha

MAHAKAMA ya Hakimu Mkazi 
Kisutu imemwachia huru msa-
nii wa maigizo, Bulton Mwemba, 
maarufu Mwijaku, aliyekuwa anak-
abiliwa na mashtaka ya kusambaza 
picha za utupu mtandaoni baada 
ya upande wa mashtaka kushind-
wa kuthibitisha kosa.
Hukumu hiyo ilitolewa jana na 

Hakimu Mkazi Mwandamizi, Rhoda 
Ngimilanga, baada ya upande wa 
mashtaka kushindwa kuthibitisha 
kesi hiyo bila kuacha shaka yoy-
ote.
Hakimu Ngimilanga alisema 

upande wa mashtaka ndiyo we-
nye mamlaka ya kuthibitisha kesi, 
hivyo anamwachia mshtakiwa 
Mwijaku kwa sababu wameshind-
wa kuthibitisha kosa lake.
Hakimu Ngimilanga pia alisema 

katika ripoti ya upande wa mash-
taka, haioneshi kama simu ya 
Mwijaku ndiyo ilisambaza picha za 
utupu.
Mwijaku alikuwa anakabiliwa na 

kesi ya kusambaza picha za utupu 
kinyume cha sheria na alijitetea 
akiwa na mashahidi wake wawili.
Mei 2, mwaka huu, Mwijaku ali-

patikana na kesi ya kujibu wakati 
kesi hiyo ilipoletwa kwa ajili ya 
kutolewa uamuzi kama ana kesi ya 
kujibu au la, baada ya upande wa 
mashtaka kumaliza kutoa  
ushahidi.
Baada ya kutolewa uamizi huo, 

Mwijaku alidai mahakamani kwam-
ba angekuwa na mashahidi watatu 
wakati wa kutoa utetezi wake.
Wakati wa usikilizwaji wa kesi 

hiyo, upande wa  mashtaka uli-
kuwa na mashahidi watano pamoja 
na vielelezo vinne.
Ilidaiwa kuwa mshtakiwa alitenda 

kosa hilo katika tarehe tofauti kati 
ya Septemba 17 hadi Oktoba 10 
mwaka 2019 jijini Da r es Salaam.
Ilidaiwa kuwa katika tarehe 

hizo, alisambaza picha za utupu 
akitumia kompyuta yake kupitia 
mtandao wa WhatsApp. 

Makamu  wakuu wa vyuo vikuu vya Afrika Mashariki (EAC), wakijadiliana jambo wakati wa semina elekezi kwa 
wanafunzi wanufaika wa Mpango wa Ufadhili wa Masomo kwa wanafunzi kutoka nchi zote za EAC unaofadhiliwa 
na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani (Kfw), jijini Dar es Salaam hivi karibuni. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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habari kitaifa

Wahitimu kidato VI 
waitwa wafunzo JKT
Na Gwamaka Alipipi

J
ESHI la Kujenga Taifa 
( JKT) limewataka wa-
hitimu wa kidato cha 
sita mwaka 2022 ku-

toka shule zote Tanzania Bara 
kuhudhuria mafunzo kwa 
mujibu wa sheria katika kambi 
walizopangiwa kuanzia Juni 3 
hadi 17, mwaka huu.

Akizungumza na waandishi 
wa habari jijini Dar es Salaam 
jana, Mkuu wa Tawi la Utawala 
JKT, Brigedia Jenerali Hassan 
Mabena, alisema kwa wahit-
imu wenye ulemavu wa kuone-
kana kwa macho wanatakiwa 
kuripoti katika Kambi ya Ruvu 
JKT iliyoko Mlandizi mkoani 

Pwani, ambayo ina miundom-
binu ya kuhudumia watu wa 
jamii hiyo.

Brigedia Jenerali Mabena 
alisema: “Jeshi la Kujenga Taifa 
linawaita vijana waliohitimu 
elimu ya sekondari kidato cha 
sita kwa mwaka 2022 kutoka 
shule zote za Tanzania Bara 
kuhudhuria mafunzo ya JKT 
kwa mujibu wa sheria.”

Alisema vijana walioitwa 
wamepangiwa katika kambi 
za JKT Rwamkoma-Mara, JKT 
Msange-Tabora, JKT Ruvu-
Pwani, JKT Mpwapwa na Ma-
kutupora JKT-Dodoma.

Alizitaja kambi zingine ni 
JKT Mafinga-Iringa, JKT Mlale-
Ruvuma, JKT Mgambo na JKT 

Maramba-Tanga, JKT Maku-
yuni-Arusha, JKT Bulombora, 
JKT Kanembwa, JKT Mtabila-
Kigoma, JKT Itaka-Songwe, 
JKT Luwa na JKT Milundikwa-
Rukwa, JKT Nachingwea-Lindi 
na JKT Kibiti-Pwani na Oljoro 
JKT-Arusha.

“JKT inawataka vijana hao 
kuripoti katika kambi hizo 
wakiwa na vifaa mbalimbali 
ikiwamo bukta ya rangi ya bluu 
nyeusi yenye mpira kiunoni 
iliyo na mfuko mmoja nyuma, 
urefu unaoishia magotini, isiyo 
na zipu, fulana ya kijani, raba 
za michezo rangi ya kijani au 
bluu, shuka mbili za kulalia ze-
nye rangi ya bluu bahari,” alise-
ma Brigedia Jenerali Mabena.

Aliongeza: “Pia waje na soksi 
ndefu za rangi nyeusi, nguo za 
kuzuia baridi kwa waliopangi-
wa mikoa yenye baridi, traki 
suti ya rangi ya kijani au bluu, 
nyaraka zote zinazohitajika 
katika udahili wa kujiunga na 
elimu ya juu ikiwamo cheti za 
kuzaliwa, vyeti vya kuhitimu 
kidato cha nne, pamoja na 
nauli ya kwenda kambini na 
kurudi nyumbani.”

Brigedia Jenerali Mabena 
alisema orodha kamili ya maji-
na ya vijana walioitwa kwenye 
kambi walizopangiwa na mae-
neo yaliyopo pamoja na vifaa 
wanavyotakiwa kwenda navyo 
inapatikana katika tovuti ya 
JKT ambayo ni www.jkt.go.tz

Waratibu wa warsha ya Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania (TADB) Uwezeshaji Jinsia na Vijana Kiuchumi, (kutoka 
kushoto walioketi) ni Meneja wa Programu wa masuala ya vyombo vya kifedha kutoka Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, 
Mihaela Marcu, Mkurugenzi wa Mipango, Sera na Utafiti wa TADB, Mzee Kilele, Mshauri wa mifumo ya Kimaendeleo ya 
Kifedha kutoka ICR, Sarah Weiss na Meneja Uhamasishaji wa Rasilimali kutoka TADB, Emmanuely Lyimo, wakiwa pamoja na 
washiriki wa warsha hiyo, iliyofanyika jijini Dar es Salaam hivi karibuni. PICHA: MPIGAPICHA WETU 

M-Pesa, benki 
kutoa mikopo 
Watanzania
Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya mawasiliano ya Voda-
com Tanzania imezindua kampeni ya 
‘Maisha yanaenda na M-Pesa’ yenye 
lengo la kuhamasisha na kutoa elimu 
kwa watumiaji kuhusu huduma za 
utoaji mikopo kwa njia ya kidijitali zi-
nazopatikana kwa wateja na mawaka-
la kupitia jukwaa la M- Pesa.

Kampeni hiyo itahusisha uwezeshaji 
na kuhamasisha kwa kufikisha ujumbe 
nchini kwa muda wa miezi mitatu, 
Mkurugenzi wa M-Pesa, Epimack 
Mbeteni, akisema jana kuwa wamezidi 
kukua kutoka huduma ya msingi ya 
kutuma na kupokea pesa hadi kwenye 
mifumo imara ambayo sasa inatoa 
huduma ndogo za kifedha kwa Watan-
zania.

“Tumejenga mifumo bora yenye 
kuwezesha ufikiwaji na matumizi ya 
huduma jumuishi za msingi za kifedha 
kidijitali kama vile kutuma pesa, 
malipo ya bili, akiba, mikopo na pia 
kufanya malipo kwa simu. 

“Mitazamo ya kimkakati ya Vodacom 
M-Pesa ni kuipeleka Tanzania katika 
ulimwengu wa kidijitali kwa maana 
kwamba tuwe na jamii isiyotumia pesa 
taslimu kupitia mifumo yetu mbalim-
bali ya kidijitali,” alisema Mbeteni.

Mkurugenzi huyo aliongeza kwamba 
mifumo hiyo ya malipo kwa kutumia 
simu imeleta suluhisho la kidijitali na 
kuondoa hatari mbalimbali zinazoam-
batana na matumizi ya pesa taslimu, 
lakini pia M-Pesa imechangia katika 
huduma jumuishi za kifedha ambapo 
idadi ya watu wazima katika mifumo 
rasmi ya kifedha imeongezeka kutoka 
asilimia 58 (2013) hadi 65 (2017) na 
hivyo kuwezesha idadi ya ushirik-
ishwaji wa kifedha nchini.

“Ukuaji wa kasi na upanuzi wa hu-
duma za pesa kwa njia ya simu nchini 
ulionyesha hitaji ambalo halijatekele-
zwa katika sehemu ya watu wa kipato 
cha chini ambayo inaweza kufikiwa tu 
kupitia ubunifu na washirika. 

“Vodacom M-Pesa imeweka ubunifu 
na ushirikiano muhimu na benki kama 
vile; NCBA Bank, TCB na FINCA ili ku-
wawezesha Watanzania kiuchumi kwa 
kutoa mikopo midogo kwa watumiaji 
wa M-PESA na M-PAWA na mawakala 
wa mtandao wa M-PESA nchi nzima,” 
alifafanua Mbeteni.

Alisema nyenzo hizo za mikopo ni 
rahisi na hazina usumbufu ambapo 
hushughulikiwa moja kwa moja kupitia 
simu ya mtumiaji na hazihitaji kutem-
belewa ana kwa ana.

Zaidi ya hayo, alisema hiyo ni 
mikopo ya uhakika na ufadhili un-
aoungwa mkono na taasisi za fedha 
zinazotambulika na zinazotumia 
mtandao wa Vodacom Tanzania. 

Alisema kwa kipindi cha promosheni, 
viwango vya ofa hizo vitaongezeka 
pamoja na kupata tokeni za LUKU bila 
malipo kwa watumiaji wa Songesha.

“Kipindi cha promosheni pia kital-
enga kuwapatia watumiaji ujuzi wa 
kimsingi wa kifedha na ufahamu am-
bao utawaruhusu kutumia bidhaa na 
huduma hizi kwa manufaa ya juu zaidi. 
Vodacom na benki washirika zinalenga 
kukuza utamaduni wa kuwajibika 
kifedha miongoni mwa Watanzania 
wote,” alisema.

Na Mwandishi Wetu, 
SHINYANGA

BENKI ya Exim Tanzania 
imekabidhi msaada wa mad-
awati 100 yenye thamani ya 
Sh. milioni 20 kwa Mkuu wa 
Mkoa wa Shinyanga, Sophia 
Mjema, ili kuunga mkono 
jitihada za mkoa huo katika 
kukabiliana na shida zinazoi-
kabili sekta ya elimu ikiwamo 
kero ya uhaba wa madawati. 

Madawati hayo yata-
gawanywa kwenye shule zi-
nazokabiliwa zaidi na uhaba 
wa madawati mkoani hapo.

Akizungumza kwenye 
hafla fupi ya kukabidhi mad-
awati hayo iliyofanyika kwe-
nye ofisi ya Mkuu wa Mkoa 
mjini hapa mwishoni mwa 
wiki, Mkuu wa Matawi ya 
Benki ya Exim, Agnes Kagan-
da, alisema ni mwendelezo 
wa mkakati wa benki hiyo 

unaofahamika kama Exim 
Cares unaolenga kugawa 
madawati zaidi ya 1,000 ka-
tika mikoa mbalimbali nchini 
na ni sehemu tu jitihada am-
bazo benki hiyo imekuwa 
ikifanya kusaidia jamii inay-
oizunguka. Alisema kuwa 
benki hiyo imekuwa mstari 
wa mbele kushirikiana na 
serikali katika kufanikisha 
mipango mbalimbali husu-
sani katika kuboresha sekta 
ya elimu nchini, hatua ali-
yoilezea kuwa ndiyo chachu 
ya maendeleo kwa sekta zote 
ikiwamo ya benki.

“Msaada huu unatarajiwa 
kuwanufaisha wanafunzi 
zaidi ya 300 kwa mwaka ka-
tika kipindi cha makadirio 
ya miaka 10. Mkakati wetu 
huu wa kusaidia katika elimu 
unatokana na imani yetu 
kwamba bila kuwa na jamii 
iliyoelimika, hata huduma za 

kibenki tunazozitoa lazima 
zitateteleka kutokana na uk-
weli kuwa biashara yetu hii 
inategemea sana mafanikio 
ya jamii inayotuzunguka, ma-
fanikio ambayo tunaamini 
yataletwa na elimu,’’ alisema.

Aliongeza kuwa tangu 
kuanza kwa mkakati huo uli-
ozinduliwa na Waziri Mkuu, 
Kassim Majaliwa mwishoni 
mwa mwaka jana, tayari jum-
la ya madawati 500 yame-
shakabidhiwa katika mikoa 
ya Lindi, Dodoma, Mwanza, 
Mbeya na Shinyanga. 

Akizungumza baada ya 
kupokea msaada huo, Mkuu 
Mkoa wa Shinyanga, Sophia, 
mbali na kuishukuru benki 
hiyo kwa msaada huo, alise-
ma umepatikana kwa wakati 
mwafaka kwa kuwa mkoa 
huo unaendelea na mkakati 
wake wa kuboresha elimu 
kwa kuboresha mazingira ya 

masomo kwa wanafunzi.
“Katika kufanikisha hili 

Rais Samia Suluhu amekuwa 
mstari wa mbele kuhakiki-
sha sisi kama mkoa tunapata 
mahitaji yote muhimu katika 
elimu ikiwamo ujenzi wa vy-
umba vya madarasa na ma-
slahi ya watumishi.

“Tunawashukuru sana 
Benki ya Exim kwa msaada 
huu na tunatarajia kwamba 
wadau wengine wataende-
lea kuiga mfano huu ili kwa 
pamoja tusaidiane kukabili-
ana na changamoto hii. 

“Kwa sasa mkoa unakabil-
iwa na uhaba wa madawati 
2,500 huku jitihada za kuten-
geneza madawati mengi zik-
iendelea kupitia VETA ofisi 
ya mkurugenzi. Hivyo, milan-
go bado ipo wazi kwa wadau 
wengine kwa kuwa jitihada 
za pamoja ni muhimu zaidi,’’ 
alisema.

benki ya Exim yatoa msaada wa madawati
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Hatua nne kudhibiti uvujaji 
wa mitihani vyuo vya afya

WAZIRI wa Kilimo, Hussein 
Bashe, amewahakikishia Watan-
zania na wateja wanaonunua 
parachichi ya Tanzania kuwa 
inakidhi vigezo vya kimataifa.

Pia ameagiza magari makub-
wa ambayo yanasafirisha para-
chichi pamoja na mboga kuto-
zuiwa na badala yake yasafiri 
kwa saa 24.

Bashe alitoa agizo hilo jana 
bungeni alipojibu swali la 
nyongeza la Mbunge wa Njombe 
Mjini (CCM), Deodatus Mwanyi-
ka, aliyetaka kujua kauli ya seri-
kali kuhusu taarifa za mtaani 
zinazosema parachichi ya Tan-
zania siyo bora.

Akijibu swali hilo, Waziri 
Bashe alisema parachichi ya 
Tanzania inapotoka nje ya mipa-
ka ina vyeti vyote vya kimataifa 
vya viwango.

“Niwahakikishie Watanzania 
na wateja wote, parachichi ya 
Tanzania inakidhi vigezo vya ki-
mataifa na ndiyo maana tumeku-
wa tukifungua masoko mapya, 
na hivi karibuni tumefungua 
soko la India, na Tanzania pekee 
ndiyo imeruhusiwa kuingiza par-
achichi soko la India.

“Tuna taasisi za kimataifa zi-
nazokubalika kwenye soko la 
dunia ambapo parachichi ikion-
doka inakuwa na uthibitisho wa 
kimataifa unaokubalika kwenye 
soko la dunia.

“Kumekuwa na tatizo kwa 
washindani wetu na niwatake 
wasafirishaji wetu wanaposafiri-
sha parachichi waweke ‘trade-
mark’ (nembo ya biashara) 
kwamba hii ni bidhaa iliyozal-
ishwa Tanzania, ushindani upo 
watu watataka kuharibu taswira 

yetu na yeyote mwenye shaka 
awasiliane na Wizara ya Kilimo 
na sisi tupo tayari kulinda bidhaa 
yetu popote pale,” alisema.

Katika swali la nyongeza la 
Mbunge wa Viti Maalum (CCM), 
Ritta Kabati, alitaka kujua 
mkakati wa serikali kuondoa 
vikwazo kwa magari makubwa 
ambayo yanasafirisha parachi-
chi kwenda nchi za nje.

Mbunge huyo pia alitaka ku-
jua kauli ya serikali kuhusu kusi-
mamisha maonyesho ya wakuli-
ma, maarufu Nanenane ambayo 
yalikuwa yakiwasaidia kutoa 
elimu kwa wakulima.

“Je, serikali inawasaidiaje 
wakulima wa parachichi Iringa 
ili waweze kulima kilimo chenye 
tija?” Alihoji.

Waziri Bashe, akijibu maswali 
hayo, alisema kuwa zao la para-

chichi halikuwa na mwongozo 
na sasa mchakato unaendelea 
ili kupata mwongozo mzuri  
kuanzia shambani mpaka soko-
ni.

Kadhalika, alisema kuwa ili 
wakulima wa parachichi mkoa-
ni Iringa wazalishe parachichi 
kwa tija, serikali kwa kushiriki-
ana na sekta binafsi itaendelea 
kuhamasisha wadau kuongeza 
uzalishaji wa zao la parachichi 
kutoka tani 190,000 mwaka 2018 
hadi kufikia tani 215,000 mwaka 
2022/23. 

“Ili kufikia lengo hilo, serikali 
itaiwezesha Taasisi ya Utafiti 
wa Kilimo nchini (TARI) kupitia 
Vituo vya TARI Uyole na TARI 
Tengeru kuzalisha miche mil-
ioni 20 itakayotosheleza eneo 
la hekta 114,285.72. Miche hiyo 
itasambazwa kwa wakulima kwa 

bei ya ruzuku isiyozidi Sh. 2,000 
kwa mche,” alisema.

Pia alisema Taasisi ya Ku-
dhibiti Ubora wa Mbegu Tan-
zania (TOSCI) itasimamia us-
ajili wa wazalishaji wa miche ya 
parachichi na kuwapa cheti cha 
kuwa wazalishaji kwa lengo la 
kudhibiti ubora, kutoa mafunzo 
kwa wakulima na kuhamasisha 
matumizi ya miche ya parachi-
chi iliyozalishwa kwa njia ya chu-
pa, kujenga vituo vya huduma za 
pamoja na vyumba vya ubaridi 
katika maeneo ya uzalishaji iki-
wamo Mkoa wa Iringa.

Kuhusu maonyesho, Bashe 
alisema kuwa kwa sasa mao-
nyesho ya wakulima, Nanenane, 
yatafayika kitaifa jijini Mbeya na 
yatakuwa chini ya Wizara ya Kil-
imo na kwa upande wa kikanda 
yataratibiwa na ofisi za mikoa.

bashe: Parachichi yetu inakidhi vigezo kimataifa

S
AKATA la kuvuja kwa mitihani 
kwa vyuo vya afya limetinga bun-
geni huku serikali ikitaja hatua 
nne ilizochukua ili hali hiyo isiji-

tokeze tena, ikiwamo kufanya mapitio 
ya mwongozo wa mitihani iliyo chini ya 
Wizara ya Afya ili kuendana na mahitaji 
ya kiulinzi na kiusalama.

Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na 
Teknolojia, Omar Kipanga, alitaja hat-
ua hizo jana bungeni alipojibu swali la 
Mbunge wa Viti Maalum (CCM), Husna 
Sekiboko.

Mbunge huyo alitaka kauli ya serikali 
kuhusu kuvuja kwa mitihani hiyo inayo-
simamiwa na vyuo vya afya kwa mwaka 
2020.

Akijibu swali hilo, Kipanga alikiri ku-
vuja kwa mitihani inayosimamiwa hiyo 
mwezi Agosti 2021, akitaja hatua hizo 
kuwa ni kuboresha mfumo wa utungaji, 
uchapishaji na ufungaji wa mitihani 

kwa kushirikiana na mpigachapa wa 
serikali, kuongeza kasi ya uanzishwaji 
wa mamlaka itakayosimamia mafunzo 
ya vyuo vya afya ngazi ya kati pamoja 
na uendeshaji wa mitihani.

Alisema pia watashirikisha vyombo 
vya ulinzi na usalama kwenye ulinzi 
wa mitihani katika hatua zote kuanzia 
utungaji, usambazaji hadi utoaji wa ma-
tokeo.

Katika swali la nyongeza, Mbunge wa 
Songwe (CCM), Philip Mulugo, alihoji 
hatua za serikali dhidi ya watumishi wa 
Wizara ya Afya waliohusika na kuvuja 
kwa mitihani hiyo.

“Suala la mitihani ni suala nyeti sana 
kwenye kila nchi, limeulizwa mara ny-
ingi bungeni kutokana na unyeti wake, 
inapotokea uvujaji wa mitihani katika 
shule za msingi na sekondari, serikali 
huchukua hatua haraka ikiwamo ku-
wakamata watu na kuwafutia mitihani. 

Hapa mmechukua hatua gani?” Alihoji.
Mbunge huyo pia alisema suala la ku-

vuja mitihani ya vyuo hivyo limekuwa 
kimya na waliopata adha ni wazazi wa 
wanafunzi hao.

Kipanga akijibu swali hilo, alisema 
adhabu inatolewa kwa wote waliohusi-
ka na uvujaji huo.

Mbunge wa Jimbo la Gairo, Ahmed Shabiby, akichangia hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wiz-
ara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, kwa mwaka wa  fedha wa 2022/2023, bungeni jijini 
Dodoma jana. PICHA: IBRAHIM JOSEPH

SERIKALI imeliarifu Bunge kuhusu 
hali ya upatikanaji wa maji katika 
Mkoa wa Katavi, ikibainisha kuwa 
kwa sasa ni wastani wa asilimia 
71 kwa vijijini na asilimia 60 kwa 
mjini. 

Naibu wa Wizara ya Maji, 
Maryprisca Mahundi, alibainisha 
hayo jana bungeni alipojibu swali la 
msingi la Mbunge wa Viti Maalum 
(CCM), Taska Mbogo. 

Katika swali lake, mbunge huyo 
alihoji mkakati wa serikali kuhakiki-
sha wananchi wa Mkoa wa Katavi 
wanapata majisafi na salama.

“Serikali ina mkakati gani wa ku-
tumia Ziwa Tanganyika ili wananchi 
waweze kupata  
majisafi na salama?” Mbunge huyo 
alihoji.

Akijibu maswali hayo, Mahundi 
alisema kwa mwaka wa fedha 
2021/22, serikali inaendelea na 
utekelezaji wa miradi ya maji 42 
katika wilaya zote za Mkoa wa 
Katavi, lengo likiwa ni kuhakikisha 
wananchi wanapata majisafi na 
salama.

Alisema miradi hiyo ni pamoja na 
mradi wa maji Karema kwa ku-
tumia Ziwa Tanganyika  
katika Wilaya Tanganyika unaota-
rajiwa kukamilika mwezi Septemba, 
2022.

Vilevile, alisema Mji wa Mpanda 
utanufaika na utekelezaji wa mradi 
wa maji wa miji 28. 

“Katika mwaka wa fedha 
2022/23, serikali itaajiri mtaalamu 
mshauri wa kufanya usanifu wa 
kutumia chanzo cha Ziwa Tang-
anyika ili kuwapatia maji wananchi 
wa wilaya za Tanganyika, Mlele, 
Mpanda na maeneo ya karibu na 
kufikia lengo la asilimia 95 mijini na 
asilimia 85 vijijini ifikapo mwaka 
2025,” alisema.

Bunge lapewa 
taarifa
upatikanaji  
maji Katavi 

Habari zote na Augusta Njoji 



Na Sabato Kasika

S
AKATA la makada 14 wa 
CUF waliotumbuliwa ku-
toka chama hicho, dhidi 
ya dai lao kucheleweshwa  

maamuzi ya malalamiko yao ku-
toka kwa Msajili wa Vyama vya 
Siasa, linachukua sura  mpya.

Wakati makada hao wanaona 
wanacheleweshwa  pasipo saba-
bu za wazi, mtoa maamuzi Msa-
jili wa Vyama vya Siasa, Jaji Fran-
cis Mutungi, anasema anafuata 
taratibu, muda utakapowadia 
majibu yatapatikana.

Wana-CUF hao waliotumbu-
liwa baada ya kuibuka mgogoro 
wa kiuongozi na Mwenyekiti 
wao Profesa Ibrahim Lipumba,  
wanadai kuwa ufumbuzi wa 
suala lao unachelewa pasipo 
sababu za wazi.

Hata hivyo, wanadai kuwa  ha-
wajakata tamaa kutafuta haki 
yao licha ya kwamba mgogoro 
huo umefikisha nusu mwaka 
bila ufumbuzi.

Makada hao waliotimuliwa 
katika chama hicho ni 14, mion-
goni mwao akiwa ni aliyekuwa 
Naibu Mkurugenzi wa Habari, 
Uenezi na Uhusiano wa Umma, 
Abdul Kambaya.

Wengine ni Hamida Abdallah 
Huweishi aliyekuwa mgombea 
mwenza wa Profesa Ibrahimu 
Lipumba, katika uchaguzi mkuu 
wa mwaka 2020.

Kwa mujibu wa Kambaya , 
wengine ni Chande Naibu Kati-
bu Mtendaji  wa Jumuiya Vijana 
ya CUF ( JUVICUF), Ali Makame 
Issa, Mtumwa Ambari Abdal-
lah, Mohamed Vuai Makame na 
Dhifaa Bakari ambao wote ni 
wajumbe wa Baraza Kuu la CUF.

Kambaya anafafanuwa kuwa  
yeye na wenzake wanajua mbi-
nu zinazotumika kuwadhoofi-
sha ili wakate tamaa kufuatilia 
shauri lao na kwamba hawataru-
di nyuma.

Ni mgombea urais mwenye 
mahaba ya gongo na bangi
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Ukurasa 14

Waliotimuliwa CUF walia na Msajili 
Mutungi, awajibu ‘sijaharibu kitu’ 

Sheria za uchaguzi 
kutafsiriwa njia ya
kupunguza changamoto 

Ukurasa 12

“Tunadhani  kuna mbinu 
mbalimbali zinafanyika za 
kuchelewa kutoa uamuzi ili tu-
suse na kuwaachia nafasi wale 
waliotufukuza katika chama, ni-
waambie kuwa hatutasusa hadi 
kieleweke,” anasema Kambaya.

Anaongeza kuwa  anafahamu 
kuna  shinikizo kubwa kutoka 
kwa wadau wa demokrasia lin-
aloelekezwa kwa  Ofisi ya Msa-
jili, kutaka uamuzi wa suala lao 
utolewe mapema,  hali inayowa-
tia moyo kuvumilia.

uongee na Msajili mwenyewe.”  
Pale Msajili wa Vyama vya Sia-

sa, Jaji Francis Mutungi, alipo-
tafutwa kulifafanua suala hilo, 
akafafanua:

“Cha kwanza tunaomba 
isionekane kwamba Ofisi ya 
Msajili inaingilia vyama, ila 
inafanya kazi kwa utaratibu. 
Kinachofanyika mpaka sasa, 
ni mchakato na kwamba kila 
hatua tunayofanya tunawaarifu 
kila upande.”

Anafafanua kuwa tatizo lil-
iloko ni walalamikaji kuipan-
gia muda ofisi yake wakiamini 
kuwa wakiwasilisha jambo lao 
linafanyiwa maamuzi siku inay-
ofuata.

Jaji Mutungi anawataka 
walalamikaji  hao kuwa na  
subira na kwamba Ofisi ya Msa-
jili haiwezi  kuwa sehemu ya 
mgogoro wao, akiwaahidi kuwa  
wakati ukifika uamuzi utatole-
wa.

SHIDA ILIKO
Ilikuwa Novemba mwaka 

jana, makada hao waliotimuliwa 
muda mrefu kabla katika chama 
hicho, waliamua kwenda Ofisi 
ya Msajili ya Vyama Dodoma  
kutafuta haki yao, dai lao likiwa 
ni kikao kilichowaengua haki-
kuwa halali.

Wanadai kufukuzwa kwao 
ni kukiukwa matakwa ya wali-
chokitaja ni kukiukwa kwa 
Katiba ya CUF inayotaka mtuhu-
miwa kupewa haki ya kujitetea 
kabla ya kufanyiwa maamuzi.

Aidha, wanadai kuwapo na 
ukiukwaji wa Katiba ya  CUF 
katika uamuzi huo, ambayo 
inataja haja ya kuwapo wa-
jumbe halali wa Baraza Kuu la 
chama.

Hapo wanalalamika kwamba 
wapo, walioshiriki kupiga kura 
ndani ya kikao cha baraza hilo 
ambao kwa mujibu wa katiba 
hiyo hawakuwa wajumbe halali.

Maji kupwaa, kujaa 
NCCR - Mageuzi

Ukurasa 13

 JIBU LA MSAJILI
Kulipatia jibu hilo, Nipashe 

ilimtafuta Naibu Msajili wa 
Vyama vya Siasa, Sisty Nya-
hoza, ambaye amekuwa ikijuza 
mwenendo wa sakata hilo kila 
mara, jana akajibu,  “naomba 

Abdul Kambaya, mmoja wa makada wa CUF, waliovuliwa uanachama. PICHA: MTANDAO

PROFESA GEORGE WAJACKOYAH: 



Mwananchi akipiga  kura. PICHA: MTANDAO
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Sheria za 
sasa zi-
lizo katika 
lugha ya 
Kiingereza 
zinawasaidia 
wachache 
hasa wale 
wanaoki-
jua na kuna 
watu  wa-
naopoteza   
haki kwa 
kutofahamu 
lugha hiyo.

Na Mroki Mroki, NEC

S
HERIA ni mfumo wa 
kanuni na taratibu zi-
lizowekwa kwenye jamii 
na mamlaka kwa ajili ya 

kuongoza matendo na uhusiano 
wa wanajamii. 

Lakini ni  utaratibu unaoten-
geneza mfumo na mwelekeo wa 
maisha chini ya mamlaka zina-
zoongoza au kusimamia masu-
ala mbalimbali.

Sheria zina mambo makuu 
matatu ambayo kila mtumiaji 
anapaswa kuzingatia, mosi  ni 
lazima zitungwe na mamlaka 
au chombo kilichokasimiwa 
madaraka ya kuzitunga  kwa 
Tanzania ni Bunge la Jamhuri ya 
Muungano ndilo linazozitunga.

Ni lazima sheria ziheshimiwe 
na kufuatwa na wote na pia zi-
toe adhabu kwa wanaozikiuka 
wakipatikana na hatia.

Kila Mtanzania anapaswa kuz-
ijua sheria mbalimbali  kwani 
kwa mujibu wa kifungu cha 8 
cha Kanuni ya Adhabu (The Pe-
nal Code), sura ya 16 ya Sheria 
za Tanzania, kutokujua sheria 
si kigezo cha kumwondolea 
mtuhumiwa hatia.

Tume ya  Taifa ya Uchaguzi 
(NEC)  katika kutekeleza maju-
kumu yake inaongozwa na Kat-
iba ya Jamhuri ya Muungano wa 
Tanzania ya mwaka 1977, She-
ria ya  Taifa ya Uchaguzi,  Sura 
ya 343,  Sheria  ya Uchaguzi ya 
Serikali  za  Mitaa, Sura ya 292,  
pamoja  na Kanuni za Uchaguzi 
wa Rais  na  Wabunge za mwaka 
2020 na Kanuni za Uchaguzi wa 
Serikali za Mitaa (Uchaguzi wa 
Madiwani) za mwaka 2020.

Sheria hizi na kanuni zake zi-
nazosimamia uchaguzi zimean-

dikwa kwa Kiingereza jambo lin-
aloleta changamoto kwa wadau 
wa uchaguzi ambao hawaijui 
lugha hiyo kwa ufasaha. 

Katiba ya Tanzania ya 1977 
imeandikwa kwa Kiingereza na 
Kiswahili.

Si tu, sheria za uchaguzi na 
nyingine nyingi zimeandikwa 
kwa Kiingereza na kuwa kikwa-
zo kwa wananchi au watumiaji 
wake wengi.

Jambo hilo lilipelekea Rais wa 
Awamu ya tano, John Magufuli 
kuelekeza kutafsiri sheria zote 
kwa Kiswahili. Alitoa maelek-
ezo hayo  Februari   1, 2021 ka-
tika kilele cha Wiki ya Sheria na 
sherehe za kutimiza miaka 100 
ya Mahakama Kuu ya Tanzania.  

Aidha, Rais aliungwa mkono 
na Bunge  kwa  kutunga  sheria 
ya marekebisho ya sheria mbal-
imbali  ya mwaka  2021  inayoele-
keza kuwa  lugha itakayotumika 
katika masuala ya sheria na kue-
ndesha mashauri mahakamani 
ni Kiswahili.

Lakini, NEC  wakati wa kuka-
bidhi ripoti ya Uchaguzi Mkuu 
wa 2020, kwenye ukurasa wa 
92 iliainisha maoni iliyoyapokea 
kutoka katika mikutano mbalim-
bali ya wadau iliyofanyika nchi 
nzima wakati wa uboreshaji wa 
daftari la wapigakura na uchagu-
zi mkuu. Wadau walitoa maoni 
na mapendekezo 11 mojawapo 
likiwa kutaka sheria za uchaguzi 
kutafsiriwa kwa Kiswahili.

“Ili kuboresha zaidi shughuli 
za uendeshaji wa uchaguzi 
siku zijazo wadau wa uchaguzi 
pamoja na Tume wanapende-
keza, pamoja na mambo men-
gine,…Sheria za Uchaguzi zitaf-
siriwe kwa Kiswahili,” anasema 
Jaji wa Rufani mstaafu, Semisto-
cles Kaijage katika taarifa yake, 

wakati huo akiwa Mwenyekiti 
wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. 

Sasa NEC na taasisi zingine za 
serikali ipo mbioni kutafsiri She-
ria ya Taifa ya Uchaguzi, sura 
343 na Sheria ya Uchaguzi wa 
Serikali za Mitaa, sura ya 292.

Tume itatekeleza takwa hilo 
la kuzifanyia tafsiri sheria zake 
za uchaguzi ili kukidhi matakwa 
ya matumizi ya lugha ya Kiswa-
hili kama ilivyoainishwa katika 
Sheria ya Marekebisho ya Sheria 
mbalimbali ya mwaka 2021.  

Kutafsiri sheria hizo kuta-
wanufaisha watumiaji ambao ni 
wadau wa uchaguzi, wananchi 
na wanasiasa ambao mara kwa 
mara wamekuwa wakikumbana 
na changamoto wakati wa shu-
ghuli za uchaguzi kutokana na 
kutokuzielewa sheria za uchagu-
zi kwa ufasaha kwa vile zimean-
dikwa kwa Kiingereza.

Kutafsiriwa kwa sheria hizo 
kutawanufaisha wagombea, 
wananchi na wanasiasa kuelewa 
kwa urahisi na  wagombea 
kujaza fomu za uteuzi kwa 
usahihi.

Tume itakapokamilisha ju-
kumu hilo zitapitishwa zikiwa  
zimetafsiriwa, na wadau watazi-
jaza kwa usahihi na kwa maana 
upo uwezekano wa kupunguza 
pingamizi  wakati wa uteuzi 
kwa kuwa sheria zitakuwa zi-
naeleweka.

Katika Uchaguzi Mkuu wa 
mwaka 2020, tume ilipokea 
mapingamizi mawili  dhidi ya 
wagombea urais,  334 dhidi ya 
wagombea ubunge na 1,228 
dhidi ya wagombea udiwani  na 
asilimia kubwa ni kutokana na 
uelewa mdogo wa sheria kwa 
waweka pingamizi na waweke-
wa pingamizi.

Aidha, kutafsiriwa kutasaidia 

wadau wa uchaguzi kuelewa 
sheria na kuzifuata taratibu za 
michakato yake  tangu hatua ya 
uteuzi hadi upigaji kura. 

Hatua hiyo, itapunguza 
malalamiko kutoka kwa wadau 
wa uchaguzi na wananchi  kwani 
wakati wa kutathmini  uchaguzi, 
wadau na wananchi walieleza 
kukwamishwa na sheria wakiji-
husisha na uchaguzi.

WADAU WAFURAHIA
Mbunge wa Jimbo la Nkasi 

Kaskazini, Aida Khenan (CHADE-
MA), anaipongeza NEC kutafsiri 
sheria na kusema itawawezesha 
wagombea  na wapiga kura kuzi-
tambua vyema sheria.

“Ni jambo jema sheria za uch-
aguzi zikisomeka kwa Kiswahili 
kwa kuwa  ndiyo lugha inayotu-
mika  na kufahamika  na wagom-
bea  na wapigakura,” amesema 
Aida.

Aidha anasema sheria za sasa 
zilizo katika lugha ya Kiingereza 
zinawasaidia wachache hasa 
wale wanaokijua na kuna watu  
wanaopoteza   haki kwa kutofa-
hamu lugha hiyo.

Diwani wa Kata ya Mbuyuni, 
(CCM) Samuel Msuya, anasema 
hatua hiyo ya tume itawaamsha 
wanasiasa wengi wanaotaka ku-
gombea nyadhifa mbalimbali 
kwa kuwa watazisoma na kuz-
ielewa vyema sheria hizo.

Msuya anaongeza kuwa wapo 
watu wanachukua fomu ku-
gombea lakini sheria hawazijui 
na mwishowe wanaishia katika 
pingamizi, lakini zikisomeka 
kwa Kiswahili zitawanufaisha 
wengi. 

Diwani wa Kata ya Zuzu, Do-
doma, Abdallah Awadh, anaun-
ga mkono hatua hiyo kwasaba-
bu Kiswahili ni cha Watanzania.  
Hivyo, sheria zikiandikwa moja 
kwa moja kwa Kiswahili itakuwa 
jambo la tija kwa wote.

Katibu Mkuu wa Chama cha 
Democratic Party (DP), Abdul 
Juma Mluya,  kwa upande wake 
anasema Kiswahili ndiyo lugha 
ya taifa, ni vyema sheria zote zi-
kawa za Kiswahili jambo litaka-
loongeza uelewa wa pamoja kwa 
wagombea  na viongozi wao.

“Sehemu kubwa ya Watanza-
nia hawajui Kiingereza, hivyo 
uelewa wa pamoja katika tafsiri 
za sheria ulikuwa mdogo hivyo 
utekelezaji wa sheria hizi za 
uchaguzi ulikuwa wa kubahati-
sha miongoni mwa wagombea 
na hata viongozi wao,” anasema 
Mluya.

Ni wazi kuwa sheria za uch-
aguzi zilizotafsiriwa zitakapoku-
wa tayari kwa matumizi zita-
wawezesha wadau kupata fursa 
ya kikatiba ya kuweka pingam-
izi, kukata rufani au kuanzisha 
mashauri ya uchaguzi kwa kuz-
ingatia sheria za uchaguzi zilizo-
tafsiriwa kwa Kiswahili.

Lakini ni wajibu wa wadau 
wote wa uchaguzi kufuatilia 
mchakato huu kwa karibu na 
utakapokamilika kuhakikisha 
wanapata nakala za sheria hizo 
zilizotafsiriwa na kuzisoma ili 
wazielewe na kuwasaidia kush-
iriki uchaguzi.

Mwandishi ni Ofisa Habari 
Msaidizi Mwandamizi wa Tume 
ya Taifa ya Uchaguzi (NEC).

Sheria za uchaguzi kutafsiriwa 
njia ya kupunguza changamoto 



Profesa Waijackoh, anayeota kuwa na taifa la wavuta bangi na wanywa chang’aa. PICHA ZOTE: 
MTANDAO
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Ni mgombea urais mwenye 
mahaba ya gongo na bangi
NA MWANDISHI WETU 

P
ROFESA George Wajack-
oyah, ni ingizo jipya la 
wagombea urais nchini 
Kenya, aliyeibuka mwaka 

huu akifichua kile kilichoko kwe-
nye ilani ya chama chake.

Anasema ilani inalenga kuha-
lalisha bangi na gongo punde 
atakapomrithi Rais Uhuru Keny-
atta na kuingia ikulu ya Kenya 
jijini Nairobi , Agosti mwaka huu.

Aidha, Wajackoyah anaahidi 
kuwaidhinisha mawaziri wakuu 
wanane ambao watasimamia 
mikoa iliyofutwa licha ya kwam-
ba hakuitaja.

Katika ilani hiyo, mtiania huyo 
wa urais ambaye kitaaluma ni 
mwanasheria anaahidi kutoa 
matibabu ya bure kwa watoto, 
wazee na wanawake wajawazito.

Profesa George Wajackoyah, 
anayegombea kupitia chama cha 
Roots of Kenya, anapozindua 
rasmi ilani yake, mwanzoni mwa 
mwaka huu, anaeleza azma ya 
kuwa rais wa tano wa Kenya kati-
ka uchaguzi mkuu ujao wa Agosti 
9, wenye ushindani mkali. 

BANGI Vs MADENI
Profesa Wajackoyah, anasema 

atahalalisha na akiiuza bangi 
atatumia fedha za mauzo kulipa 
madeni ya Kenya, na kuilenga 
China ambayo imeikopesha fed-
ha nyingi.

“Mapato kutokana na mauzo 
ya bangi yatasaidia kumaliza kuli-
pa mikopo mikubwa ya kimataifa 
ya taifa na kisha baadaye kukata 
uhusiano na China, mkopeshaji 
mkuu wa Kenya. “

Aidha, anasema atapitia upya 
vibali vya kufanya kazi vya 
Wachina na kwamba atashika 
wadhifa wa kiongozi wa nchi na 
Waziri wa Uhamiaji, kutokana na 
ujuzi wake mkubwa katika sheria 
ya uhamiaji. 

Akizungumzia bangi 
anaongeza kuwa wanaovuta ban-
gi wanaishi muda mrefu zaidi na 
iwapo atachaguliwa rais kuvuta 
bangi kutakuwa ruksa.

Wakati akitangaza azma yake 
ya kuwania urais miezi miwili ili-
yopita Februari 12, katika ukumbi 
wa Diamond Plaza, Nairobi, ali-
fichua kuwa atawania urais kwa 
tiketi ya Roots Party of Kenya.

KAZI SIKU 4
Profesa Wajackoyah  pia 

anaahidi kupunguza siku rasmi 
za kufanya kazi nchini Kenya 
badala ya tano zitakuwa nne am-
bazo ni Jumatatu hadi Alhamisi 
na kwamba hilo litawaruhusu 
Waislamu kusali Ijumaa na 
Wakristo kuabudu Jumamosi na 
Jumapili. 

Kuhusu maendeleo ya miundo 
mbinu , mgombea huyo anasema 
ataachana na mji mkuu wa Nai-
robi kama jiji la viwanda na ku-
fungua jiji lingine la utawala na 
makao makuu ya nchi  mahali 
pengine. 

Katika ilani yake wakili huyo 
pia anaahidi kutibu bure watoto, 
wazee na wanawake wajawa-
zito na kwamba utawala wake 
utaanzisha hukumu ya kifo kwa 
mafisadi. 

Anaongeza kuwa punde ataka-
poingia madarakani katika muda 
wa miezi sita ya kwanza, ata-
vunja katiba ya sasa ili kuruhusu 
Wakenya kuamua aina ya katiba 
wanayoitaka. Pia, anasema seri-
kali yake itawapeleka watu wa ki-
asili kwenye makazi yao ya asili. 

POLISI WATAJWA
Wakili huyo pia anaahidi kupi-

ga marufuku sare za bluu za poli-
si na kuongeza mishahara yao 
mara tu atakapotwaa mamlaka. 

PROFESA GEORGE WAJACKOYAH:

kuwa mgombea mwenza wiki 
mbili zilizopita.

Wamae anatajwa kuwa ni 
mhitimu wa Chuo Kikuu cha 
Daystar nchini humo akiwa pia 
na shahada ya uzamili kutoka 
Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta.

Alifahamika kisiasa kwa mara 
ya kwanza mwaka 2017 alipo-
gombea ubunge wa Mavoko la-
kini akapoteza.

Akizungumza katika kipindi 
cha Meza ya Duara cha DW Jum-
amosi iliyopita, anasema Baraza 
lake la Mawaziri  litakuwa na 
Waasia wakisimamia wizara za 
uchumi na mipango.

Aidha, anasema Balozi wa 
Kenya nchini Uingereza ni lazima 
awe mweye asilia ya Asia na hilo 
halina kipingamizi.

Na aliahidi kuwa atahalalisha 
unywaji wa chang’aa au gongo na 
kwamba kwa Kenya gongo itaku-
wa ruksa siyo suala la kusumbu-
liwa na polisi tena.

HISTORIA YA WAJACK-
OYAH

George Luchiri Wajackoyah ni 
mmoja wa Waafrika waliosoma 
zaidi ana shahada 14 na digrii 
kadhaa alizopatika katika vyuo 
vikuu vya nje na ndani ya Kenya.

Akiwa na miaka 57 hakuna 
Mkenya mwingine aliyefikia ki-
wango cha elimu na shahada al-
izo nazo msomi huyo.

Wajackoyah, ambaye kwa sasa 
anasomea Sheria ya Uhamiaji 
katika Chuo Kikuu cha Nairobi, 
anasema wao ni kwanza kuwa na 
kampuni ya kwanza ya mawakili 
katika eneo hili kufundisha she-
ria ya uhamiaji.

MAISHA MAGUMU
Profesa Wajackoyah, alizaliwa 

Magharibi mwa Kenya akidai 
alitelekezwa na wazazi wake 
baada ya kutalikiana akiwa na 
umri wa miaka 16.

Mwanasheria huyo na mwana-
siasa alipata msamaria mwema 
aliyelipia masomo yake ya se-
kondari Wavulana ya St. Peter’s 
Mumias hadi kidato cha sita.

Hata hivyo, baada ya kupanda 
vyeo na kutumwa kama sehemu 
ya usalama wa aliyekuwa Rais 
Mwai Kibaki, furaha yake ilikuwa 
ya muda mfupi.

Wakati Waziri wa Mambo ya 
Nje ya Kenya, Dk. Robert Ouko 
alipouawa Februari 12, 1990, 
Wajackoyah, alikuwa Inspekta 
wa polisi mwenye jukumu la 
kukusanya taarifa za kijasusi za 
washukiwa wauaji, lakini uchun-
guzi wake wa kitaalamu ulisaba-
bisha kukamatwa, kuzuiliwa na 
kuteswa vikali.

Bahati ilikuwa upande wake 
tena baada ya baadhi ya Wamare-
kani kumsaidia kutoka kizuizini 
na kumsafirisha nje ya nchi hadi 
Uingereza ambako alianza mai-
sha yake uhamishoni.

Alisoma sheria na kulipia karo 
kwa kuchimba makaburi, na 
kuongeza kuwa macho yake ya-
likuwa mekundu kila wakati kwa 
sababu ya kazi ngumu na kuso-
mo. MITANDAO

Mapato ku-
tokana na 
mauzo ya 
bangi yata-
saidia ku-
maliza kuli-
pa mikopo 
mikubwa ya 
kimataifa ya 
taifa na ki-
sha baadaye 
kukata uhu-
siano na Chi-
na, mkope-
shaji mkuu 
wa Kenya.

Ana neno kwa tasnia ya habari 
akisema chini ya utawala wake, 
vyombo vya habari vitamilikiwa 
na wanahabari na sio wamiliki 
wengine. Anaongeza kuwa ata-
hakikisha wanahabari wote wa-
nalipwa vizuri. 

Profesa Wajackoyah, amem-
teua Justina Wambui Wamae 
kuwa mgombea mwenza akiwa 
wa kwanza kutangaza  mgombea 
mwenza katika historia ya Kenya, 
alifanya hivyo kabla ya Raila Od-
inga, aliyemteua Martha Karua 

Justina Wambui Wamae

• Aahidi kuuza bangi kulipa madeni, alia na China
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JUKWAA LA VIONGOZI

Na Sabato Kasika

N
CCR- Mageuzi ndicho 
pekee kilichoibuka kwa 
kishindo uchaguzi mkuu 
wa kwanza wa mfumo 

wa vyama vingi 1995 kilikozoa 
wabunge 19 majimboni.

Hata hivyo, badala ya kuende-
lea kujiimarisha, kimeyumba na 
leo hakina hata mbunge kuto-
kana na kugubikwa na migogoro 
ya uongozi, iliyoanza baada ya 
uchaguzi mkuu 1995.

Kabla ya kupewa jina la NCCR- 
Mageuzi, ilikuwa Kamati ya Ku-
ratibu Mageuzi ya Kisiasa na Ki-
katiba (National Committee for 
Constitutional Reform - NCCR), 
Zanzibar kamati ilijulikana kama 
KAMAHURU, iliyoongozwa na 
Mwenyekiti Chief Abdallah 
Fundikira na wakili Mabere Ma-
rando, Katibu Mkuu.

Baadhi ya wajumbe wa kamati 
hiyo walikuwa James Mapalala, 
Mchungaji . Christopher Mtikila, 
Mashaka Chimoto, Ndimara 
Tegambwage, Dk. Ringo Tenga, 
Balozi Kasanga Tumbo na Kasela 
Bantu.

Wengine ni Prince Bagenda, 
huku vijana wakiwa ni James 
Mbatia, Anthony Komu, Idrisa Al-
Nuru na Japheth Hassunga.

MGOGORO WA KWANZA
Kati ya Juni na Desemba 1991 

kulitokea mabadiliko katika 
harakati za mageuzi ya kisiasa 
nchini, baada ya Chief Fundiki-
ra kwenda Ujerumani bila ku-
wataarifu Katibu na wajumbe wa 
kamati hiyo.

Alikwenda kwenye kongama-
no la kimataifa la demokrasia na 
siasa za vyama vingi lililofanyika 
Ujerumani, ambalo lilirushwa na 
kutangazwa zaidi na vyombo vya 
habari vya BBC na DW.

Lilikuwa jukwaa mahsusi kwa 
wanasiasa wa upinzani walioku-
wa wanaibukia kudai mabadiliko 
na kuanzisha mfumo wa vyama 
vingi barani Afrika.

Aidha, wanasiasa wa upinzani 
wa Tanzania waliokuwa wakiishi 
ughaibuni, wakati huo Salathiel 
Kambona na Ludovick Mwijage, 
nao walihudhuria.

Baada ya Fundikira kure-
jea nchini, Marando akiungwa 
mkono na baadhi ya wajumbe 
(Bagenda, Ndimara, Chimoto na 
Dk.Tenga) walitaka awajibishwe 
kwa sababu ya kuhudhuria kon-
gamano hilo bila kuaga na ali-
takiwa eleze kikao alipata wapi 
mamlaka ya kukusanya pesa.

Chifu Fundikira hakujibizana 
ila alijiondoa na kuanzisha cha-
ma Union for Multiparty Democ-
racy (UMD), pamoja na Balozi 
Kassanga Tumbo, Kasela Bantu 
na baadhi ya wazee wakaihama 
NCCR.

Mparanganyiko wa NCCR ul-
iendelea na kati ya Desemba 1991 
na Februari 1992 Mapalala ali-
jiengua na kuanzisha Chama cha 
Wananchi (CCW).

KUJIPANGA UPYA
Baada ya Chifu Fundikira na 

Kassanga Tumbo, wana-Kamati 
walimteua Mabere Marando 
kuwa mwenyekiti na Prince 
Bagenda Katibu.

Mwenyekiti wa NCCR-MAgeuzi , James Mbatia, ni shuhuda wa migogoro yote ndani ya chama 
ambaye leo anakabiliwa na mzozo wa kiuongozi. PICHA: MTANDAO

yake ya Uhandisi Ujenzi (Civil 
Engineering) akiwa amebakiza 
miezi miwili kuhitimu.

Mzoefu huyo katika siasa za 
mageuzi, hajawahi kuhama 
NCCR tangu  1992 na anaamini  
katika itikadi ya utu wa binad-
amu na ndiye ambaye na wen-
zake walionekana ni watukutu 
na vinara wa mabadiliko Chuo 
Kikuu cha Dar es Salaam kwa 
kusababisha kifungwe mwaka 
mmoja.

Alikuwa kiongozi wa vijana wa 
kwanza kipindi cha mfumo wa 
vyama vingi vya siasa ndani ya 
chama hicho, Mkuu wa Idara ya 
oganaizesheni, Kampeni na Uch-
aguzi, akifanikisha chama kupata 
wabunge 19, akiwa mbunge wa 
kwanza kijana akiwakilisha jim-
bo la Vunjo mkoani Kilimanjaro.

MGOGORO WA TATU
Ilikuwa ni Septemba 22 mwaka 

2015, chama hicho kilimsimami-
sha uongozi Makamu Mwenyeki-
ti, Leticia Mosore kwa madai ya 
kukihujumu, lakini Msajili wa 
Vyama, Jaji Francis Mutungi al-
imrejesha.

Migogoro ya uongozi ndani ya 
NCCR-Mageuzi ni ya muda mrefu 
na inawezekana ina mchango 
kukikosesha nguvu ya ushawishi 
kwa wananchi. Itakumbukwa 
mgogoro wa Mrema na Marando 
Tanga Mei 1997, ulishuhudia taa 
zikizimwa ghafla  na viti vikirush-
wa na walinzi wa Mrema wali-
fanya kazi kubwa ya kumlinda 
kunusuru uhai wake.

Migogoro mingine inaweza 
isiwe hatari kwa uhai wa chama 
tu bali hata kwa wanachama we-
nyewe, mathalani huo wa Tanga.

MTAFARUKU WA SASA
Mwezi uliopita bundi wa 

migogoro alitua tena ndani ya 
NCCR baada ya  Halmashauri 
Kuu kumsimamisha Mwenyekiti 
Mbatia na Makamu Bara, Ange-
lina Mtahiwa.

Hali hiyo ilisababisha makao 
makuu ya chama hicho Ilala Dar 
es Salaam kugeuka kuwa uwanja 
wa mapambano kwa muda kati 
ya wafuasi wanaomuunga mko-
no na wanaompinga.

Mjumbe wa Halmashauri 
Kuu na kiranja wa maazimio ya 
kumng’oa, Joseph Selasini, anase-
ma uamuzi huo umefikiwa baada 
ya kuwapo madai ya kuwagom-
banisha viongozi na kuwalazimi-
sha kujiuzulu.

Maazimio mengine anayotaja 
Selasini ni pamoja kulivunja 
baraza la wadhamini la NCCR 
na kuteua wajumbe wengine, 
ambao watasajiliwa kwa taratibu 
zitakazowekwa.

Hatua hizo zilichukuliwa 
baada ya kikao kilichohudhuriwa 
na wajumbe 52 kati ya 82 wali-
opaswa kuwapo, lakini Katibu 
Mwenezi, Edward Simbeye, ana-
dai kilichofanyika ni uhuni ndani 
ya chama.

Naibu Msajili wa Vyama vya 
Siasa, Sisty Nyahoza, wiki iliyopi-
ta ilipigilia msumari wa mwisho, 
akisema ofisi yake, inayolea na 
kusimamia vyama vyenye usajili 
wa kudumu, imeridhia kutumbu-
liwa Mbatia na sekretarieti  yake 
na kuwataka wasijihusishe na 
siasa ndani ya chama hicho hadi 
mkutano mkuu utakapoitishwa 
na kuamua hatima yao.

Hata hivyo, Mbatia anaendelea 
kusisitiza kuwa ni mwenyekiti 
halali.

NCCR iliendelea kutandaa 
kupitia njia mbalimbali ikiwa ni 
pamoja na machapisho, ikijitan-
gaza magazetini na kutembelea 
watu maarufu wenye mwelekeo 
wa kimageuzi na kuwashawishi 
kuiunga mkono.

Aidha, Bagenda, Dk. Tenga, 
wanahabari Mbena Mwanaton-
goni na Anthony Ngaiza, Professa 
Mwesiga Baregu na Mashaka 
Chimoto, NCCR ilianzisha asasi 
ya kiraia ya African International 
Group of Political Risk Analysis 
(PORIS).

Jukumu la asasi hiyo lilikuwa 
ni kuimarisha umahiri wa kiraia 
(civic competence) kwa Watan-
zania na kueneza dhana ya ma-
geuzi ya kisiasa.

Februari 15 mwaka 1992, 
Kamati ilikubaliana rasmi kuwa 
NCCR ibadilike kutoka Kamati ya 
Mageuzi ya Katiba na kuwa cha-
ma cha siasa lakini kwa kubakiza 
jina la NCCR na kisha kuongeza 
maneno Mageuzi.

Hivyo jina la chama likawa 
NCCR-Mageuzi Marando akiwa 
Mwenyekiti, Prince Bagenda Kat-
ibu Mkuu, Chimoto Katibu wa Iti-
kadi na Uenezi, Tegambwage Ka-
tibu wa Habari na Uhamasishaji.

Chini ya timu hiyo, chama kil-
ienea nchi nzima kwa haraka, 
kikibebwa na   wanafunzi na 
wahadhiri wa vyuo vikuu na kili-
unda na kuimarisha kamati za 
mikoa yote kikipata misaada ya 
hali na mali kutoka kwa wadau 
mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya juu 
walifanya kazi za kueneza NCCR-

Mageuzi kwa kujitolea na kikaju-
likana zaidi, hatua iliyokiingiza 
katika uchaguzi mkuu wa kwan-
za ndani ya mfumo wa vyama 
vingi kwa kishindo.

MTIFUANO WA PILI
Miezi michache kabla ya uch-

aguzi mkuu wa mwaka 1995, 
Augustine Mrema, aliondoka 
CCM na kuhamia  NCCR-Mageuzi 
akiwa na kundi kubwa la makada 
waliomfuata akiwamo mwana-
siasa mkongwe Thomas Nga-
waiya.

Ujio wake uliipandisha NCCR 
–Mageuzi na kuongeza upin-
zani mkali kwa CCM, kikijizolea 
wabunge 19 na madiwani kwe-
nye kata nyingi kwenye uchaguzi 
mkuu wa 1995. Marando alim-
wachia Mrema uenyekiti, yeye 
akawa Katibu Mkuu na pia cha-
ma hicho kilimteua Mrema kuwa 
mgombea urais.

Baada ya uchaguzi, ulizuka 
mgogoro wa kiuongozi uliosaba-
bisha Mrema kujiondoa NCCR-
Mageuzi na tangu wakati huo, 
haijasimama kama ilivyokuwa 
hapo mwanzo. Baada ya Mrema 
kuondoa, zilizuka tofauti kati ya 
Marando na Mbatia wakati wa 
kuwania nafasi ya mwenyekiti 
wa chama ambapo walizushiana 
tuhuma mbalimbali hatimaye 
Marando akajiondoa na kwenda 
CHADEMA.

Leo Mwenyekiti wa NCCR-Ma-
geuzi ni Mbatia, ambaye mwaka 
1992 alifukuzwa Chuo Kikuu na 
wanafunzi wengine tisa na ku-
sababisha asimalize Shahada 

Ilikuwa ni 
Septemba 
22 mwaka 
2015, chama 
hicho kilimsi-
mamisha uon-
gozi Makamu 
Mwenyeki-
ti, Leticia 
Mosore kwa 
madai ya 
kukihujumu, 
lakini Msa-
jili wa Vyama, 
Jaji Francis 
Mutungi alim-
rejesha.

• Ilianza kama ‘mbuyu’ wabunge 19 leo ‘0’
• Yawezekana migogoro kiuongozi ina mchango
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habari DODOMa

Watumishi wampongeza Rais 
Samia nyongeza mishahara

Na Augusta Njoji, DODOMA

TAASISI za umma zimeaswa 
kutumia nishati mbadala ya 
kupikia ili kutunza mazingira.

Katibu Mkuu, Ofisi ya Makamu 
wa Rais, Muungano na Mazingi-
ra, Marry Maganga, alitoa ushau-
ri huo jana jijini hapo baada ya 
kutembelea Chuo Kikuu Cha 
Dodoma (UDOM), ambacho ki-
natumia nishati ya gesi katika 
kupikia, ikiwa ni moja ya shughu-
li katika kuelekea maadhimisho 
ya Siku ya Mazingira Duniani.

Alisema hatua hiyo ni mfano 
wa kuigwa katika utunzaji na 
uimarishaji wa mazingira kwa 
kuwa imeacha matumizi ya kuni 
na mkaa kupikia na kutumia gesi.

“Juhudi mnazozifanya za 
uhifadhi wa mazingira katika 
kuzunguka, tumeanzia jikoni 
tumeona nishati mbadala, kwa 
kweli tungekuta mikaa na kuni 
tungeona aibu sana, lakini tume-
kuta mnatumia gesi na mahala 
panapoandaliwa chakula pame-
kaa kwa usafi, hongereni sana,” 
alisema.

Kuhusu eneo la mifumo  ya 
kuchakata majitaka yanayotoka 
katika hospitali hiyo, Katibu 
Mkuu huyo aliipongeza  Mam-
laka ya Majisafi na Usafi wa 
Mazingira Dodoma (DUWASA) 
kwa kuwa na mfumo bora na wa 
kisasa katika kuchakata majitaka 
ili kulinda mazingira.

“Sisi tuna kitu kizuri ambacho 
tunaweza kujivunia katika suala 
la uchakataji wa majitaka hapa 
Dodoma,” alisema.

Aliwataka kuhakikisha wana-
linda eneo hilo ili liwe endelevu 

na lisiweze kuvamiwa na kutu-
mika kwa shughuli za kibinada-
mu.

Naye Mkurugenzi Mtendaji 
wa DUWASA, Aron Joseph, alise-
ma mfumo huo wa majitaka un-
afanya kazi kwa ufasaha mkub-
wa katika kuondoa takasumu 
pamoja na kemikali nyingine 
zinazoweza kuathiri mazingira.

Alisema pamoja na ufanisi wa 
mfumo huo, kumekuwa na wizi 
mkubwa wa mifuniko kwa watu 
wasiokuwa wema ambao mpaka 
sasa wamekuwa wakipambana 

nao.
Awali Naibu Katibu Mkuu wa 

Afya, Dk. Seif Shekalaghe, alise-
ma hospitali hiyo ni miongoni 
mwa zinazosimamiwa na Wiz-
ara ya Afya. “Benjamin Mkapa 
wamekuwa ni outstanding (waki-
pekee) na wameset (wameweka) 
mfano katika baadhi ya hospitali 
tunazozisimamia, pamoja na 
kujipongeza sisi wenyewe kwa 
kusimamia lakini   tuupongeze 
uongozi wa hospitali wenyewe 
kwa kujisimamia na  kutunza 
mazingira,”alisema.

Watakiwa kutumia nishati mbadala kutunza mazingira

Na Paul Mabeja, DODOMA

W
ATUMISHI wa 
Umma mkoa wa 
Dodoma wakion-
gozwa na Mkuu 

wa Mkoa huo, Antony Mtaka, 
wamempongeza Rais Samia 
Suluhu Hassan kwa kupandis-
ha mishahara yao kwa asilimia 
23.3, posho za safari na ku-
jikimu pamoja na kulipa mal-
imbikizo ya madeni ya muda 
mrefu.

Akizungumza katika hafla 
fupi ya kumpongeza Rais Sa-
mia Mkuu wa Mkoa wa Dodo-
ma, Antony Mtaka, aliwataka 
watumishi wa umma kuongeza 
uwajibikaji katika maeneo yao 
ya kazi ili kulipa fadhila zilizo-
fanywa na serikali.

Alisema haitakuwa busara 
kama juhudi zilizofanywa na 
serikali chini ya Rais Samia 
za kupandisha mishahara, 

kuongeza posho za safari 
pamoja kulipa malimbikizo 
ya madeni zitashindwa kuleta 
matokeo katika utumishi wa 
umma.

“Wakati mheshimiwa Rais 
amepandisha mishahara yetu, 
kuongeza posho na kulipa 
malimbikizo ya madeni sisi 
watumishi tukishindwa kuleta 
matokeo na kuongeza uwajibi-
kaji katika kuwatumikia wa-
nanchi wetu tutakuwa hatuja 
mtendea haki kabisa.

“Mimi kwa niaba ya watumi-
shi wa mkoa wa Dodoma tu-
naahidi leo kuwa tutaendelea 
kumpa ushirikiano mheshimi-
wa Rais kwa kufanya kazi kwa 
kuzingatia sheria na kanuni na 
miongozo,” alisema Mtaka.

Aidha, aliwataka watumishi 
waliobahatika kulipwa malim-
bikizo yao ya mishahara kuzi-
tumia fedha hizo katika mam-
bo yenye tija na familia zao.

“Kuna watu hapa kwenye 
akaunti zao wamelipwa hadi 
Sh. milioni 40, lakini hapa Do-
doma kuna viwanja vinaun-
zwa milioni 2.5 wanashindwa 
kununua,” alisema Mtaka.

Kadhalika, aliwataka wa-
tumishi kuacha kujihusisha 
na mambo yasiyokuwa na tija 
kama ulevi na anasa zisizoku-
wa na tija kwao.

Mwenyekiti wa Chama 
cha Walimu Mkoa wa Do-
doma, Swamwel Malecela, 
alimpongeza Rais Samia kwa 
nyongeza ya mishahara ya 
asilimia 23.3 ambayo wame-
kuwa wakilalamikia kwa muda 
mrefu.

“Pamoja na nyongeza hii ya 
mishahara, lakini Rais Samia 
amefanya mambo mengine 
makubwa sana ikiwamo kulipa 
malimbikizo ya mishahara, ku-
pandisha madaraja ya watumi-
shi, lakini kuongeza umri wa 

utegemezi wa bima ya afya ku-
toka miaka 18 hadi 21 na katika 
kipindi cha miezi miwili mkoa 
wa Dodoma amepandisha 
madaraja watumishi wa kada 
ya uwalimu zaidi ya 2,300,” 
alisema.

Mkuu wa Taasisi ya Kupam-
bana na Kuzuia Rushwa Tan-
zania (TAKUKURU), Mkoa wa 
Dodoma, Sostenes Kibwengo, 
aliwataka watumishi kutumia 
kiasi kilichoongezwa kwenye 
mishahara yao kubuni miradi 
itakayo waongezea kipato na 
kuacha kujihusisha na vitendo 
vya rushwa.

“Kumekuwa na dhana ya 
kuwa watumishi wanaomba 
rushwa kutokana na kipato 
kidogo, lakini kwa hili alilolif-
anya Rais mbadilike katika 
utumishi wenu na kubuni mi-
radi badala ya kutumia vibaya 
fedha za miradi ya maende-
leo,” alisema Kibwengo.

Wenye 
ulemavu 
waomba 
kupewa elimu 
kuhusu sensa
Na Peter Mkwavila, DODOMA

WATU wenye ulemavu wa 
kutosikia (viziwi) mkoani hapa 
wameiomba serikali kuwapatia 
elimu ili kupata uelewa kwa 
vitendo itakayowasaidia kush-
iriki kikamilifu kwenye zoezi la 
uandikishaji wa sensa ya watu 
na makazi itakayofanyika Ago-
sti 23, 2022.

Rai hiyo ilitolewa na Mwe-
nyekiti wa Asasi ya Viziwi 
(DODSA), mkoani hapo, Jafari 
Gama, alipokuwa akizungumza 
na waandishi wa habari jijini 
hapa.

Gama, alisema bado kuna uhi-
taji mkubwa kwa upande wao 
kwa serikali kuwafikia watu 
wenye ulemavu wa kutosikia 
na kuwapatia elimu ambayo 
itakayowafanya kuweze kush-
iriki kikamilifu katika zoezi hilo 
muhimu kwa taifa.

Alisema kundi hilo la watu 
wasiosikia bado wapo gizani na 
hawaelewi suala la uandikishaji 
wa sensa ya watu na makazi 
zaidi ya kuona kwenye ma-
bango, vipeperushi na vyombo 
vya habari.

“Viziwi bado wanahitaji elimu 
zaidi itakayowawezesha kush-
iriki na kutoa majibu sahihi 
kutokana na walio wengi kuona 
kwenye mabango na wengine 
kwa kufuatilia kwenye vyombo 
vya habari kupitia wakalimani 
wa lugha ya alama,” alisema.

Hata hivyo, asasi hiyo im-
eiomba serikali kuendelea 
kuwaelimisha watumishi wao 
kuhusu kujifunza lugha ya 
alama ili waweze kuwasiliana 
na watu wenye ulemavu huo 
wa kutosikia.

Alisema bado kuna changa-
moto kwa baadhi ya watumishi 
maofisini na hospitalini, vituo 
vya polisi taasisi za fedha na 
mahakama na sehemu zingin-
ezo hakuwa wanaoweza ku-
fafanua lugha ya alama.

Alisema watu hao wasiosikia 
wamekuwa wakikosa haki zao 
za msingi kutokana na kutoku-
wapo kwa mawasiliano ya 
lugha ya alama kwa upande wa 
watumishi hao.

Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Mary Maganga, akisikiliza maelezo kuhusu usimamizi wa soko la Majengo 
kwa Mkuu wa Idara ya Mazingira na Udhibiti wa Taka Ngumu wa Halmashauri ya Jiji la Dodoma, Dickson Kimaro, 
wakati wa ziara ya kikazi jana kwa ajili ya kujionea jitihada za wadau katika usafi wa mazingira ambayo ni se-
hemu ya maadhimisho ya Wiki ya Mazingira Kitaifa. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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USU walalamikiwa kupiga wananchi
Na Nebart Msokwa, CHUNYA

W
ANANCHI wa Kata ya Matun-
dasi katika Halmashauri ya 
Wilaya ya Chunya mkoani 
Mbeya, wamewalalamikia 

maofisa wa Jeshi USU wanaolinda Msitu 
wa Hifadhi ya Mbiwe madai ya kuwashush-
ia kipigo na kuwasababishia madhara.

Wananchi hao wamedai kuwa miongoni 
mwa madhara wanayopata ni kuvunjwa 
miguu, kuporwa mali zao hasa vyombo 
vya usafiri huku wanawake wakitelekeza 
watoto wao wachanga.

Walitoa malalamiko hayo juzi wakati wa 
mkutano wa hadhara ulioitishwa na Mkuu 
wa Mkoa wa Mbeya, Juma Homera, kwa 
lengo la kusikiliza kero zao na waliiomba 
serikali kuwagawia sehemu ya msitu huo 
ili wautumie kwa shughuli zao.

Mmoja wa wananchi hao, Vedastus 
Siwiwa, alisema yeye ni miongoni mwa wa-
nanchi waliopigwa na maofisa hao baada 
ya kuingia kwenye msitu huo kwenda 
kuchimba madini ya dhahabu.

Pia, alidai mtoto wake alipigwa na ku-
umizwa hali iliyomfanya atumie fedha 
nyingi kumtibu na kuiomba serikali iwa-
saidie kuondoa kero hiyo iliyodumu muda 
mrefu.

“Mpaka sasa nimelazimika kukopa fed-
ha nyingi kwa ajili ya kumtibu mwanangu 
maana baada ya kumpiga walimtelekeza, 
tunakuomba Mkuu wa Mkoa utusaidie 

ikiwezekana msimu huu tuachiwe sisi 
wanyonge tuendelee kufanya shughuli 
zetu,” alisema Siwiwa.

Naye Masaka Karoli, alisema msitu huo 
kwa sasa umeshapoteza sifa za kuwa hifa-
dhi kutokana na kuwa karibu na makazi 
ya watu na kuomba serikali iwaachie ili 
waendelee na shughuli zao za kiuchumi 
ikiwamo uchimbaji.

Alisema baadhi ya wananchi wamepor-
wa pikipiki zao, baiskeli na vifaa mbalim-
bali vya kuchimbia madini huku akieleza 
kuwa baadhi yao wameumizwa na maofi-
sa hao.

Alisema awali wananchi wa eneo hilo 
walitengewa eneo la kuchimba lijulikanalo 
kama Itumbi B, lakini kutokana na ongeze-
ko la watu limekuwa dogo na kuhitaji eneo 
lingine litakalowatosheleza kwenye kazi 
zao.

“Tatizo lililoko ni kwamba huu msitu 
umeanzia kwenye nyumba zetu hapa, tu-
nahitaji angalau ikiwezekana mpaka urudi 
nyuma kidogo ili nasi tupate sehemu ya 
kufanyia shughuli zetu, hapa tumeongeze-
ka na tunahitaji maeneo kwa ajili ya kilimo, 
kuchungia na kuchimba,” alisema Karoli.

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya 
ya Chunya, Bosco Mwanginde, alisema 
msitu huo zamani ulikuwa unahifadhiwa 
na wananchi wa Kijiji cha Matundasi kabla 
ya serikali kuanzisha Wakala wa Huduma 
za Misitu (TFS) ambao ndio wanasimamia 
kwa sasa.

Alisema baada ya kuanzishwa kwa 
wakala huo ndipo matatizo yalianza na 
wananchi walipigwa marufuku kuutumia 
msitu huo kwa shughuli zao ikiwamo ku-
kata kuni, kuchimba madini na hata kuin-
gia ndani ya msitu huo.

Ofisa Misitu wa TFS, Wilaya ya Chunya, 
Stephene Malima, alikanusha madai ya wa-
nanchi hao kupigwa akieleza kuwa hakuna 
sheria ya uhifadhi ambayo inawaruhusu 
maofisa hao kuwapiga wananchi.

Alisema kwa mujibu wa sheria za misi-
tu, kila mtu anatakiwa kuheshimu misitu 
na hivyo akasisitiza kuwa wao wanalinda 
misitu yote waliyokabidhiwa kwa kufuata 
sheria.

“Kama kuna wananchi wamepigwa na 
wana ushahidi, ni vyema wakautoa ili wa-
husika wakamatwe na wachukuliwe hatua 
kama ilivyo kwa watu wengine lakini sisi 
hakuna sheria inaturuhusu kupiga watu,” 
alisema Malima.

Baada ya kupokea malalamiko ya wa-
nanchi hao, Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, 
Juma Homera, alisema kwa mujibu wa she-
ria hana mamlaka ya kubadili matumizi 
ya msitu huo na badala yake atawasilisha 
kwenye mamlaka zinazohusika.

Aliwataka wananchi hao kuendelea ku-
fuata sheria wakati jambo hilo likiendelea 
kushughulikiwa huku akiwapiga maru-
fuku maofisa wa TFS kuwapiga wananchi 
wanaoingia kwenye eneo hilo na badala 
yake wafuate sheria.

Mtaalamu mazingira ashauri matumizi jiko banifu
Na Nebart Msokwa, MBEYA

WANANCHI wa kipato cha 
chini wameshauriwa kupika kwa 
kutumia majiko banifu yanay-
otumia kuni kidogo ili kupunguza 
uharibifu wa mazingira unaoto-
kana na ukataji wa miti kwa ajili 
ya kuni na mkaa hasa maeneo ya 
vijijini.

Aidha, majiko hayo yanapun-
guza madhara ya kiafya yatoka-
nayo na kuvuta hewa ya ukaa 
wakati wa kupika na kupunguza 
mabadiliko ya tabianchi ambayo 
yanasababishwa na kusambaa 
kwa hewa hiyo.

Hayo yalisemwa mwishoni 
mwa wiki jijini hapa na wataal-
amu wa mazingira wakati wa 
mkutano maalumu wa wadau wa 
mazingira uliokuwa na lengo la 

kuhamasisha matumizi ya majiko 
hayo ili kupunguza athari za 
kimazingira.

Mkutano huo uliwahusisha 
maofisa mazingira wa wilaya, 
maofisa misitu na wadau 
mbalimbali wa mazingira ku-
toka katika mikoa ya Mbeya na 
Songwe, ulioitishwa na Shirika  
lisilokuwa la kiserikali la Choose 
Water.

Meneja wa Shirika hilo, Riziki 
Hamisi, alisema lengo la mradi 
huo ni kudhibiti athari za mab-
adiliko ya tabia nchi ambayo ya-
naikabili dunia kwa sasa.

Alisema wameanza kutekeleza 
mradi huo katika mikoa ya Mbeya 
na Songwe kwa sababu wame-
baini kuwa uharibufu wa misitu 
kwenye mikoa hiyo unaongeze-
ka kwa kasi ikilinganishwa na 

maeneo mengine kutokana na 
matumizi makubwa ya kuni.

Alisema wanawajengea wa-
nanchi wenye uhitaji majiko hayo 
bila malipo yoyote kwa lengo 
la kupunguza kusambaa kwa 
hewa ukaa huku akieleza kuwa 
wanaendelea kutoa elimu kwa  
wananchi ili wengi zaidi waya-
tumie.

“Kwenye mradi huu tunafa-
dhiliwa na Shirika la Kimataifa 
la Marekani C’QUEST CAPITAL 
ambalo ndilo linatupatia fedha 
za kugharamia mradi mzima, 
tunawahamasisha zaidi wa-
nanchi kuyatumia majiko haya 
kwa sababu yana msaada mkub-
wa,” alisema Hamisi.

Meneja Mkazi wa C’QUEST 
CAPITAL, Gabriel Mbwalo, alise-
ma shirika hilo kwa Afrika linafa-

dhili miradi ya mazingira katika 
mataifa mengine ikiwamo Ma-
lawi, Gambia, Kenya, Zimbabwe 
na wanaendelea katika mataifa 
mengine.

Alisema pia wanafanya kazi 
kwenye mabara mengine iki-
wamo Mashariki ya Mbali kwe-
nye mataifa kama Malaysia, Indo-
nesia na katika baadhi ya mataifa 
ya Amerika ya Kati.

Lengo la kuhimiza matumizi 
ya majiko hayo ni kudhibiti uzal-
ishaji wa hewa ya ukaa duniani 
ambayo ina madhara kwa afya 
za binadamu na viumbe vingine 
pamoja na kusababisha athari za 
kimazingira.

Alisema hewa ya ukaa inaz-
alishwa na watu wengi duniani 
hasa wale wa kipato cha chini 
kutokana na matumizi ya kuni na 

mkaa na kwamba hata afya zao 
zinakuwa matatani.

“Jiko hili linaboresha maisha ya 
watu wenye hali ya chini hasa wa 
vijijini, jiko hili linawafanya wa-
tumie muda mwingine kufanya 
shughuli zao badala ya kuutumia 
kupika maana hili jiko linaivisha 
chakula kidogokidogo,” alisema 
Mbwalo.

Ofisa Mazingira wa Mkoa wa 
Mbeya, David Mlabwa, aliwa-
taka wananchi kuachana na mila 
potofu ambazo zinawafanya 
wasiyakubali majiko hayo am-
bayo yana faida kubwa kwao.

Alisema baadhi wamekuwa 
wakiyahusisha majiko hayo na 
Freemason hali ambayo inawa-
fanya wasiukubali huku akisisiti-
za kuwa mradi huo una manufaa 
makubwa.

Wizi mifugo, 
mazao 
wawaibua 
viongozi  
wa kimila 
Na Nebart Msokwa, MBEYA

WIZI wa mazao, mifugo na 
uhalifu mwingine ikiwamo 
mauaji katika Mkoa wa 
Mbeya, vimewashtua viongozi 
wa mila ambao wamekutana 
kwa ajili ya kujadili njia 
mbalimbali za kukabiliana na 
matukio hayo ambayo pia wa-
nasema yanahatarisha amani.
Viongozi hao walikutana 

mwishoni mwa wiki katika 
Tarafa ya Tembele iliyoko 
katika Halmashauri ya Wilaya 
ya Mbeya na kusema watat-
umia mbinu zao kuwadhibiti 
wahalifu hao.
Mmoja wa viongozi hao, 

Chifu Soja Masoko, alisema 
watatumia mbinu za kimila 
kuwakamata wahalifu hao 
hasa kuwafichua kwenye ma-
ficho yao na kuwalazimisha 
kujitokeza.
“Hapa leo sijasimika mku-

ki, lakini nawahakikishia 
kwamba ukitokea uhalifu 
nitasimika mkuki ili mhalifu 
ajitokeze mwenyewe, tusipo-
fanya hivyo hali siyo nzuri na 
watatuhatarishia na amani.
Kwa upande wake Mkuu wa 

Kituo cha Polisi cha Mbalizi, 
Maleke Kilakala, aliwaomba 
viongozi hao kushirikiana na 
Polisi kuwafichua wahalifu 
hasa kwa kutumia njia za 
kawaida.
Aliwataka kuwahamasisha 

pia wananchi kutoa taarifa 
za siri kwa ajili ya kusaidia 
kuwadhibiti wahalifu kabla 
hawajatekeleza uhalifu 
wao kwa melezo kuwa kwa 
sasa matukio ya uhalifu ya-
meongezeka.

Mkuu wa 
Mkoa wa 
Mbeya, 
Juma 
Homera, 
akisisitiza 
jambo 
alipokuwa 
anazun-
gumza na 
madiwani 
pamoja na 
watumishi 
mbalimbali 
wa Hal-
mashauri 
ya Wilaya 
ya Rung-
we hivi 
karibuni. 
PICHA:
NEBART 
MSOKWA
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Watoa huduma watakiwa 
kuonyesha bei za bidhaa
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

W
AZIRI wa Utalii na 
Mambo ya Kale, 
Simai Muhamed 
Said, amewataka 

wafanyabiashara wa maduka 
wa masuala ya utalii na wa-
miliki wa migahawa kuweka  
mabango yanayoonyesha bei 
halisi ya bidhaa wanazouza. 

Simai aliyasema hayo jana 
wakati akizungumza na 
waandishi wa habari ofisini 
kwake, mjini Zanzibar, kuto-
kana na kuwapo malalamiko 
kutoka kwa wananchi, wageni 

na watalii kuhusu udanganyifu 
unaofanywa na baadhi ya wa-
fanyabiashara na watoa hudu-
ma zinazohusiana na utalii.

Alisema kuanzia Julai Mosi, 
mwaka huu, mfanyabiashara 
yeyote au mtoa huduma za 
utalii atakayeshindwa kuweka 
bayana bango linaloonyesha 
bei halisi za bidhaa, sheria kali 
zitachukuliwa dhidi yake.

“Malalamiko yao ni kuhusu 
kutokuwapo uwazi katika bei 
za bidhaa na huduma zinazo-
tolewa ambazo husababisha 
utofauti wa bei ambayo hutole-
wa na wauza vyakula na watoa 
huduma. Bei hizo hutofautiana 

kutokana na mtu mmoja na 
mwingine kwa bidhaa na hu-
duma zinazolingana,” alisema.

Alisema agizo alilolitoa li-
mesimama katika misingi ya 
sheria zingine za nchi zinazo-
husiana na utoaji wa huduma 
na uuzaji bidhaa ambazo zi-
naelekeza wafanyabiashara ku-
fanya hivyo.

Kwa mujibu wa waziri, sheria 
hizo ni pamoja na ushindani 
halali wa biashara wa kum-
linda mtumiaji Zanzibar, sheria 
namba tano ya mwaka 2018 na 
katika mwongozo wa usimami-
zi na uendeshaji wa bustani ya 
forodhani ambao tayari ume-

shaandaliwa kupitia agizo la 
wizara yake.

Pia alisema mwongozo huo 
uliotayarishwa kwa pamoja 
kati ya Mamlaka ya Mji Mkong-
we, Baraza la Manispaa na 
Taasisi za Aga Khan ambazo 
ndizo zinazosimamia uende-
shaji wa bustani ya Forodhani 
na zimeshatiwa saini.

“Katika mwongozo huo saini 
imetiwa na Mwenyekiti wa 
Bodi ya Wakurugenzi wa Mam-
laka ya Hifadhi na Uendeshaji 
Mji Mkongwe kwa matumizi 
baada ya kukutana na wadau 
wanaofanya biashara eneo la 
bustani ya Forodhani,” alisema. 

Naibu Waziri wa Ardhi na Makazi Zanzibar, Nadil Abdulatif, akijibu hoja za wajumbe wa Baraza la Wawakilishi katika 
kikao cha bajeti kinachoendelea Chukwani Zanzibar jana. PICHA: RAHMA SULEIMAN 

Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

NAIBU Waziri wa Ardhi na 
Makazi, Nadir Abdullatif, 
amesema migogoro mingi 
ya ardhi inasababishwa na 
madalali matapeli.
Aliyasema hayo jana katika 

kikao cha Baraza la Wawak-
ilishi wakati akijibu hoja za 
wajumbe wa baraza hilo wal-
ioachangia hotuba ya makadi-
rio ya mapato na matumizi ya 
wizara yake.
Nadir alisema pia migogoro 

hiyo huchangiwa  na baadhi 
ya  viongozi  wa serikali na 
wa kisiasa wasio waadilifu.
Alisema serikali itatoa vibali 

maalum vya kuwatambua 
madalali ili kuepukana na 
madalali matapeli na kupun-
guza migogoro ya ardhi.
Pia alisema  serikali  ita-

hakikisha  inalinda  haki za 
wananchi na pale inapotokea 
mwananchi kudhulumiwa 
kupewa haki zao.
“Sitokubali kuona wananchi 

wanadhulumiwa hasa katika 
masuala ya ardhi, lakini vion-
gozi kuwa waadilifu katika 
utendaji wao,” alisema.
Baadhi ya watendaji, alisema 

wamekuwa wakitumia jina la 
Rais Dk. Hussein Mwinyi ka-
tika kuwadhulumu wananchi 
haki zao na kuahidi kuwa 
viongozi hao atawashughu-
likia.
Aidha, Naibu Waziri huyo 

aliwaonya wajumbe wa 
baraza hilo kutojihusisha na 
migogoro ya ardhi bali wawe 
watetezi wa wananchi wana-
podhulumiwa.

Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

OFISI ya Rais Tawala za Mikoa 
na Idara Maalum za SMZ, imesema  
malipo ya posho kwa watumishi 
wa umma wakiwamo watumishi 
wa Idara Maalum za SMZ hulipwa 
kwa kuzingatia nafasi, dhamana 
(mazingira ya kazi), cheo au taasisi 
anayoifanyia kazi mtumishi husika.

Hayo yalisemwa jana na Wa-
ziri wa Wizara hiyo, Masoud Mu-
hammed, wakati akijibu swali alil-
oulizwa na Mwakilishi wa Pandani, 
Prof. Omar Fakihi, katika kikao cha 
Baraza la Wawakilishi aliyetaka 
kujua ni posho ngapi zilizorekebi-
shwa kwa mwaka huu. 

Alisema Serikali ya Mapinduzi 
ya Zanzibar ilifanya uhakiki wa 
malipo ya stahiki kwa watumishi 

wa Idara Maalum za SMZ ili kujua 
uhalali wa malipo hayo.

Baada ya uhakiki huo, alisema 
serikali ilirejesha posho zote zi-
lizokuwa zikilipwa kwa watumishi 
wa idara maalum kwa mujibu wa 
miongozo na matoleo yaliyotolewa 
na serikali.

“Mheshimiwa Spika, hakuna po-
sho zilizoasisiwa au kurekebishwa 
kwa watumishi wa Idara Maalum 

za SMZ wakiwamo watumishi wa 
Jeshi la Kujenga Uchumi ( JKU),” 
alisema. 

Alisema kuhusu watumishi wa 
ngazi za chini kuachwa katika 
marekebisho, hakuna marekebisho 
yaliyofanyika.

  Hata hivyo, alisema malipo ya 
posho kwa watumishi wa umma 
wakiwamo wa Idara Maalum 
za SMZ hulipwa kwa kuzinga-

tia cheo au wadhifa na sehemu  
wanazozifanyia kazi (mazingira ya 
kazi).

“Mheshimiwa Spika, Serikali ya 
Mapinduzi ya Zanzibar itaende-
lea kulipa posho mpya na kufanya 
marekebisho kwa posho ambazo 
haziendani na hali halisi ya maisha 
kwa watumishi wa Idara Maalum 
wakiwamo wa JKU kadri hali ya 
uchumi itakavyoruhusu,” alisema.

Vigezo posho kwa watumishi vyatajwa

Matapeli 
chanzo 
migogoro 
ya ardhi 

“Sitokubali kuona wa-
nanchi wanadhulumiwa 
hasa katika masuala ya 
ardhi, lakini viongozi 
kuwa waadilifu katika 
utendaji wao,” alisema.
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Na Grace Gurisha 

KAMPUNI ya Uwakili ya RK 
Rweyongeza & Co, imeliandikia 
Shirika la Uzalishaji Mali la Jeshi 
la Kujenga Taifa (SUMAJKT) 
kusudio la kulifungulia mashtaka 
kwa kosa la kuidharau Mahakama 
kwa kuingia mkataba na kampuni 
ya Bansons Enterprises Ltd, kwa 
ajili ya ulinzi wa kiwanja amba-
cho Mahakama ya Rufani iliamuru 
kusimamisha utekelezaji.

Kutokana na uamuzi huo wa 
Mahakama, kiwanja hicho kilien-
delea kubakia katika himaya ya 
Kampuni ya J.W.Ladwa (1977) 
Ltd, na barua hiyo iliandikwa Mei 
25, 2022 na kupokelewa Suma-
JKT Mei 26, mwaka huu.

Kampuni hiyo ilimwandikia 
barua Mkurugenzi Mtendaji wa 
SUMAJKT, kwa kuwa mteja wao, 
ambaye alikuwa mdaiwa alishind-
wa katika Mahakama Kuu na 
kwamba alichukua hatua muhimu 
kuhusiana na mchakato wa ku-
kata rufaa Mahakama ya Rufani.

Wakati wa majaribio ya kumu-
ondoa mteja wao katika kitalu 
namba 273 bloku C, Chang’ombe 
Dar es Salaam yalipoanza, mteja 
wao aliomba na akapata amri 
ya kusimaisha utekelezaji, kwa 
maana mshinda tuzo (Bansons) 
alizuiwa kumuondoa mteja wao 
kutoka katika eneo hilo lililota-
jwa.

Mwaka 2017 Kampuni ya 
Bansons, ilifungua kesi ya ar-
dhi namba 3 ya mwaka 2017, 
Mahakama Kuu Masjala ya Dar 
es Salaam dhidi ya J.W.Ladwa 
(1977) Ltd kuhusiana na kiwanja 
katika kitalu namba 273, bloku C, 
eneo la Chang’ombe, jijini Dar es 
Salaam.

SUMAJKT 
yaandikiwa 
barua kusudio 
kufunguliwa 
mashtaka

Mpango mpya elimu wapongezwa, TCU yabariki

Na Richard Makore, MWANZA

MFANYABIASHARA wa mabasi 
Jumanne Mahende maarufu J4, 
aliyehukumiwa kunyongwa hadi 
kufa na Mahakama Kuu ya Tan-
zania Kanda ya Mwanza kwa kosa 
la kuua watu wawili kwa bastola, 
kesi yake imeanza kusomwa upya 
Mahakama Kuu baada ya mtuhu-
miwa kukata rufani Mahakama ya 
Rufani Tanzania.

Mahakama hiyo iliagiza kesi 
hiyo ianze kusikilizwa upya Ma-
hakama Kuu Kanda ya Mwanza 
kwa kusomwa maelezo ya awali, 
kupeleka vielelezo pamoja na 
mashahidi.

Kesi hiyo imeanza kusikilizwa 
upya jana mbele ya Jaji Kassim 
Robert.

Akisomewa maelezo ya awali, 
Wakili wa Serikali, Dorcas Akyoo, 
alisema Julai 13, mwaka 2015, 

mshtakiwa anadaiwa kuwaua kwa 
kuwapiga risasi, Ally Mohammed 
Abeid na Claud Steven.

Wakili huyo alidai siku hiyo 
saa 4:00 usiku eneo la Nyakato, 
mshtakiwa ambaye ni Jumanne 
Mahende (45) wakati huo, aliwa-
piga risasi watu na kufariki dunia.

Alidai mahakamani kuwa siku 
ya tukio mshtakiwa aliwapigia 
simu watu hao na kuwaita ofisini 
kwake ili akawalipe deni lao.

Pia, alidai watu hao walikubali 
wito huo na kufika ofisini kwa 
mshtakiwa eneo la Nyakato jijini 
Mwanza.

Katika maelezo yake, wakili 
huyo alidai mahakamani kuwa 
muda mfupi baada ya watu hao 
kufika ofisini kwa mshtakiwa, il-
isikika milio ya risasi.

Mshtakiwa anadaiwa kutumia 
bastola yenye namba za usajili 
A279104 kuwapiga risasi na baada 

ya tukio hilo alipiga simu polisi 
akidai kuwa kuna vurugu ofisini 
kwake.

Katika kesi hiyo shahidi wa 
kwanza, Aziza Steven ambaye ni 
mdogo wake marehemu Steven 
Claud, alisema siku ya tukio kaka 
yake alimuaga kuwa amepigiwa 
simu na J4 aende kuchukua hela 
yake.

Hata hivyo, alidai baada ya kaka 
yake kuondoka usiku ule haku-
rudi mpaka alipopigiwa simu asu-
buhi kwamba amefariki.

Kwa upande wake, mke wa 
marehemu Abeid, Dominatha 
Gabriel, alidai mahakamani hapo 
kuwa siku ya tukio, mume wake 
alipigiwa simu na mshtakiwa 
kuwa akachukue hela zake ofisini 
kwa J4.

Hata hivyo, alidai alipoondoka 
usiku ule hakurudi tena nyum-
bani mpaka asubuhi alipoambiwa 

mume wake amefariki dunia.
Kwa upande wake, aliyekuwa 

Mkuu wa Kituo cha polisi cha 
Nyakato, Almatus Muchunguzi, 
ambaye kwa sasa ni Mkuu wa 
Polisi Wilaya ya Arusha Mjini, aki-
toa ushahidi wake mahakamani 
hapo, alidai siku ya tukio mshtaki-
wa alimpigia simu na kumwambia 
kwamba ofisini kwake kulikuwa 
na fujo.

Baada ya kupata taarifa hiyo, 
alidai alituma askari kwenda eneo 
la tukio na walipofika usiku huo 
walikuta miili miwili ya marehe-
mu ikiwa imelala chini.

Alidai baada ya kuiangalia alio-
na ikiwa imejaa damu na akaamua 
kumpigia Mkuu wa Upelelezi wa 
Polisi wa Wilaya ya Nyamagana ili 
afike kuona tukio hilo.

Kadhalika, alidai Mkuu wa 
Upelelezi wa Polisi wa wilaya naye 
alipofika alimpigia simu Mkuu wa 

Upelelezi wa Mkoa wa Mwanza na 
kumhoji mshtakiwa.

Alidai kuwa mshtakiwa huyo 
alipohojiwa usiku ule alikiri ku-
tenda kosa hilo na kushikiliwa na 
polisi kabda ya kufikishwa ma-
hakamani kwa mara ya kwanza 
mwaka 2015.

Kwa upande wa utetezi ulio-
wakilishwa na Wakili msomi, Pe-
ter Kibatala, uliwahoji mashahidi 
hao ili kujua ukweli wa jambo le-
nyewe.

Katika kesi hiyo jumla ya 
mashahidi 20 wanatarajia kutoa 
ushahidi wao pamoja na vielelezo 
tisa kuwasilishwa mahakamani 
hapo.

Jumla ya mashahidi wanne 
jana walitoa ushahidi wao mbele 
ya mahakama hiyo na Jaji Kassim 
Robert aliahirisha kesi hiyo hadi 
leo kwa mashaidi wanne kuende-
lea kutoa ushahidi wao.

Na Mwandishi Wetu

WADAU wa elimu ya juu wamepongeza 
mpango mpya wa serikali kuvitaka vyuo 
vikuu na taasisi za elimu ya juu kuanzisha 
kampasi katika maeneo mbalimbali ili ku-
panua wigo wa elimu.

Wakizungumza wakati wa mahojiano 
na mwandishi wa habari hii kwa nyakato 
tofauti, wadau hao walisema mpango huo 
utawezesha upatikanaji wa wahitimu we-
nye ujuzi na wanaohimili ushindani wa 
soko la ajira unaokuwa kwa kasi.

“Tunaipongeza serikali kwa kuwa na 
mpango wa kupanua wigo wa elimu ya 
ufundi kwa kuvitaka vyuo vikuu na taasi-
si zingine za elimu ya juu kufundisha kozi 
zinazotoa ujuzi kwa wahitimu ili waweze 
kustahimili ushindani wa soko la ajira,” 
alisema Angela Mungai, mdau wa elimu 
wakati wa mahojiano kuhusu elimu ya 
juu Tanzania.

Maoni hayo ya wadau yanatokana na 
tamko la Waziri wa Elimu, Sayansi na 
Teknolojia, Prof. Adolf Mkenda,  alilotoa 
bungeni hivi karibuni, akihamasisha vyuo 
vikuu na taasisi za elimu ya juu kuanzi-

sha kampasi za elimu ya ufundi kama 
sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa 
kuboresha utoaji wa elimu, inayowapa 
wahitimu uwezo wa ushindani watakao 
utumia katika soko la ajira nchini.

Akihitimisha hotuba ya makadirio ya 
mapato na matumizi ya wizara hiyo, Prof. 
Mkenda aliliambia Bunge kuwa serikali 
imeweka mpango mkakati kuhamasisha 
vyuo vikuu kujenga kampasi za elimu ya 
ufundi katika mikoa mbalimbali nchini.

Pamoja na mambo mengine, Prof. 
Mkenda alisema mpango huo unakusu-
dia kukuza utoaji wa elimu ya ufundi ka-
tika vyuo vikuu na taasisi zingine za elimu 
ya juu kwa kuwajengea wahitimu uwezo 
kwa kuwapa ujuzi unaotakiwa kwenye 
soko la ajira la dunia ya leo.

Waziri Mkenda alikuwa akijibu mas-
wali ya muda mrefu ya wabunge na wa-
dau wa elimu ya juu, ambao kwa nyakati 
mbalimbali wamekuwa wakionyesha 
haja ya kuwapo kwa vyuo vikuu na taasisi 
zingine za elimu ya juu kutoa wahitimu 
wenye ujuzi unaotakiwa kwenye soko la 
ajira lenye ushindani mkubwa.

“Soko la ajira linahitaji wahitimu wenye 

ujuzi wa kazi na si tu kuwa na shahada zi-
nazoonyesha ufaulu mzuri. Tunafurahi 
kuona serikali imedhamiria kupanua 
wigo wa elimu ya ufundi hadi vyuo vi-
kuu na taasisi zingine za elimu ya juu,” 
alisema Mohamed Unju, mbobezi katika 
elimu ya juu.

Hata hivyo, wadau walisema mpango 
huo mpya wa serikali hautazaa matunda 
kama Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania 
(TCU) haitarekebisha miongozo yake, 
wakitaja kifungu    1.5 cha Mwongozo 
wa Elimu ya Juu Tanzania (Toleo la 3) la 
mwaka 2019 kama ni kikwazo kitakacho-
vizuia vyuo vikuu kutenga kampasi za 
elimu ya ufundi kama inavyoelekezwa 
katika   mpango mpya uliotangazwa na 
waziri mwenye dhamana bungeni.

“Wakati umefika sasa kwa TCU kupi-
tia mwongozo huu na kuviruhusu vyuo 
vikuu na taasisi zingine za elimu ya juu 
kutoa kozi zinazowapa wahitimu ujuzi 
unaoendana na soko shindani la ajira la 
dunia ya leo, mpango mpya wa serikali, 
ukuaji wa uchumi na mikakati ya maen-
deleo,” alisema mbobezi wa masuala ya 
elimu, Joseph Mfutakamba.  

Mkurugenzi wa Wateja Wadogo na Wakati wa Benki ya CRDB, Boma Labala (wapili kulia), Ofisa Mtendaji Mkuu 
wa Startimes, Luo Hao (wapili kushoto), Meneja Masoko wa Strategies, Lilian Suka (kulia) kwa pamoja wakimkabi-
dhi mfano wa zawadi ya bima ya Safari za Miss Tanzania 2022 za nje ya nchi, Halima Kopwe, jijini Dar es Salaam 
jana. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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Habari micHezo

Na Adam Fungamwango

CHAMA cha Netiboli nchini 
(CHANETA), kimeahidi kuuinua 
tena mchezo huo na kuurejesha 
umaarufu wake kama ilivyoku-
wa zamani.

Wakizungumza jana kwenye 
ofisi za gazeti hili walipofanya 
ziara ya kutembelea Kampuni 
ya Magazeti ya The Guard-
ian, viongozi wa chama hicho 
wamesema kwa sasa wameanza 
kazi kubwa ya kuurudisha mch-
ezo huo kwenye chati na kwa 

kuanzia, wanaanza kwa kuanzi-
sha mashindano mbalimbali ya 
mitaani, shuleni, taasisi na vyuo 
ili kuibua vipaji vipya kwa ajili ya 
manufaa ya baadaye. 

Viongozi waliofanya ziara 
hiyo ni Mwenyekiti, Dk. Devota 
Marwa, Makamu Mwenyekiti, 
Shyrose Bhanji na Mjumbe wa 
Kamati ya Utendaji, Shukuru 
Kiwege.

Viongozi hao walikuwa kwe-
nye ziara ya kujitambulisha 
baada ya kukamilika kwa uch-
aguzi wa chama hicho kwenye 

baadhi ya nafasi zilizokuwa wazi 
hivi karubuni.

“Tuna mambo mengi ya ku-
fanya, kwanza tukitambulishe 
chama kwa sababu ni kama vile 
kilikuwa kimepotea, netiboli 
nayo imepotea, tunataka kuweka 
ushirikiano mzuri kwenye vyom-
bo vya habari, wadau na taasisi 
mbalimbali, wachezaji na hata 
wazazi ili kuuhamasisha tena 
mchezo huu. 

“Tunataka kuibua vipaji vya 
wachezaji kutoka chini, tuna-
taka kuanzisha ligi za mitaani, 

shuleni, taasisi ili kuurejesha 
mchezo huo kule ambako uli-
kuwa kwenye miaka ya nyuma,”  
alisema mwenyekiti wa chama 
hicho.

Mbali na kuinua vipaji, ikiwa 
ni pamoja na kuurudisha tena 
mchezo huo kwenye chati, alise-
ma mkakati wao mwingine ni 
kuboresha na kutengeneza mi-
undombinu.

“Pale ambapo hakuna, tu-
natengeneza na kama ipo basi 
tunaboresha miundombinu, 
lengo ni kuwa na kiwanja cha 

netiboli angalau kila mkoa, ku-
jenga ofisi bora ya CHANETA 
kwa sababu hii ya sasa haina 
hadhi ya taasisi yenyewe, lakini 
tuna mpango wa kujenga hos-
teli ambayo mbali ya kuwaweka 
wachezaji wa timu ya taifa, lakini 
itakuwa kama kitega uchumi 
chetu, kwani pamoja na kutafuta 
wafadhili na wadhamini, lakini 
tunatakiwa pia kuwa na sehemu 
ambayo itatuingizia pesa, kwa 
kukodisha pale watu wataka-
potaka kuitumia,” alisema  Dk. 
Marwa.

NtibazoNkiza kuibukia 
usajili siNgida big stars
Na Saada Akida 

W
AKATI Yanga ikimpa mko-
no wa kwa heri nyota wake, 
Saidi Ntibazonkiza, msham-
buliaji huyo anatarajiwa 

kuwa sehemu ya kikosi cha Singida Big 
Stars (DTB FC), kwa ajili ya kukiimarisha 
kuelekea msimu ujao wa Ligi Kuu Tanza-
nia Bara, imefahamika.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa 
na Idara ya Habari na Mawasiliano ya 
Yanga, Ntibazonkiza amemaliza utumi-
shi wake ndani ya klabu hiyo baada ya 
mkataba wake kufikia tamati.

Juzi kwenye mtandao huo, klabu hiyo 
ilitoa taarifa ya kuachana na mchezaji 
huyo raia ya Burundi, baada ya mkataba 
wake wa miaka miwili kumalizika Mei 
30, mwaka huu.

Lakini akizungumza jana, Ofisa Habari 
wa klabu hiyo, Hassan Bumbuli alisema 
kuwa mkataba na Saido umekwisha na 
wameshindwa kuendelea naye kuto-
kana na pande zote mbili kushindwa 

kuafikiana masharti ya mkataba mpya 
waliotaka kuingia.

“Mkataba umeisha, tumekaa kupeana 
masharti ya mkataba, kila mmoja, klabu 
na mchezaji ulitoa masharti ya mkataba 
mpya, kila upande ukaona kwamba hau-
wezi kuutekeleza, basi tukaagana, nad-
hani hapo hakuna jipya wala cha ajabu,” 
alisema Bumbuli.

Hata hivyo, taarifa zilizofikia gazeti 
hili kutoka kwa mtu wa karibu ndani 
ya Bodi ya Klabu ya Singida Big Stars, 
nyota huyo ameingia katika mipango ya 
kusajiliwa na timu hiyo iliyopanda Ligi 
Kuu huu. Alisema Saido amekuwa na 
uwezakano mkubwa wa kusajiliwa na 
kwenda kuitumikia timu hiyo kwa saba-
bu kwa sasa ni mchezaji huru na tayari 
mazungumzo ya siri yanaendelea kati 
yake na kigogo mmoja mkubwa ndani 
ya timu hiyo.

“Singida Big Stars wako katika usajili 
mkubwa na mmoja wa wachezaji wa-
takaosajiliwa ni Saido kwenda kuongeza 
nguvu ndani ya timu hiyo kwa ajili ya 

kuleta ushindani msimu ujao wa Ligi 
Kuu na michuano mingine itakayokuwa 
mbele yao,” alisema kigogo huyo am-
baye hakutaka kuweka jina lake.

Gazeti hili lilimtafuta Mtendaji Mkuu 
wa Singida Big Stars, Muhibu Kanu, am-
baye alisema hawezi kuzungumzia suala 
la usajili kuhusu nani anaingia na ku-
toka kwa sababu kwa sasa bodi inapitia 
kwanza ripoti na tathmini ya msimu wa 
Championship waliomaliza.

Alisema wamejipanga kuhakikisha 
wanaimarisha kikosi cha timu hiyo 
kwa kufanya usajili mzuri kwa ajili ya 
kuleta ushindani mkubwa katika ligi na 
mashindano mengine yatakayokuwa 
mbele yao.

“Usajili utafanyika mzuri na watasajil-
iwa wachezaji wazuri na wenye kuleta 
ushindani mkubwa katika ligi na ku-
hakikisha haturudii makosa ya misimu 
iliyopita kwa kushusha daraja Singida 
United (iliyobadilishwa jina na kuitwa 
DTB FC na sasa Singida Big Stars),” alise-
ma Kanu.

CHANETA na mkakati mpya kuinua netiboli

L

Na Shufaa Lyimo

KIKOSI cha timu ya Geita Gold 
FC, leo kinaanza mazoezi rasmi 
ya kujiandaa kukutana na timu 
ya Dodoma Jiji FC Juni 7, mwaka 
huu baada ya kupewa mapumziko 
mafupi.

Akizungumza na gazeti hili jana 
kwa njia ya simu kutoka mkoani 
Geita, Kocha Mkuu wa Klabu hiyo, 
Fred Filex Minziro, alisema aliwa-
pa mapumziko mafupi wachezaji 
tangu walipomaliza mchezo dhidi 
yao na timu ya Tanzania Prisons, 
ambao walitoka sare.

“Kesho (leo), tunatarajia 
kuanza mazoezi kwa lengo

 la kujiandaa kukutana na
 timu ya Dodoma Jiji, lengo

 ni kupata pointi tatu kwe
nye mchezo huo ili kufikia

 malengo yetu ya kumaliza
 nafasi za juu,”

alisema Minziro.
Alisema anaupa umuhimu mch-

ezo huo kwani watakuwa kwenye 
uwanja wa nyumbani na  
wanapaswa kupambana kufa ama 
kupona.

Alisema mchezo huo utakuwa 
mgumu na wa ushindani na kudai 
makosa ya kimchezo aliyoyabaini 
kwenye mchezo uliopita ataya-
fanyia kazi ili yasijitokeze kwa 
mara nyingine.

Kocha huyo alisema Ligi Kuu 
ya NBC msimu huu ina ushindani 
mkali kwa kile alichokisema kuwa 
mpaka sasa hakuna timu ambayo 
imepata uhakika wa kushika na-
fasi ya tatu na kwamba kila siku 
matokeo yanabadilika kutokana 
na ushindani uliopo.

Minziro aliomba mashabiki wao 
waendelee kuwaunga mkono ili 
wafanye vizuri katika michezo 
yao yote iliyobakia na kufikia 
malengo yao.

Geita Gold ilipo katika nafasi 
ya tano kwenye msimamo wa 
Ligi Kuu ikiwa na alama 36, moja 
nyuma ya Namungo FC na  
Azam zinazoshika nafasi ya tatu 
na nne.

Geita Gold 
yaanza 
kuiwinda 
Dodoma Jiji

Mwenyekiti wa Chama cha Netiboli Tanzania (CHANETA), Dk. Devotha Marwa (wa tatu kushoto), akipata maelezo kutoka kwa 
Mhariri wa Michezo wa gazeti la Nipashe, Isaac Kijoti (wa pili kulia), alipotembelea katika chumba cha habari cha Kampuni 
ya  The Guardian Ltd (TGL), inayochapisha magazeti ya The Guardian na Nipashe,  Mikocheni, Dar es Salaam jana. Wengine ni 
Mhariri Mtendaji wa gazeti la Nipashe, Beatrice Bandawe (kulia), Makamu Mwenyekiti wa CHANETA, Shyrose Bhanji (wa tatu 
kulia), Mjumbe wa Kamati Tendaji ya chama hicho,  Shukuru Kiwege (wa pili kushoto) na Mpigapicha Mkuu wa TGL, Seleman 
Mpochi. PICHA: JOHN BADI



TIMBER AWANIWA UNITED

KLABU ya Manchester United imeanza mazungumzo 
ya kumsajili beki wa kimataifa wa Uholanzi, Jurrien 
Timber mwenye umri wa miaka 20, anayeichezea Ajax 
ambaye thamani yake ni pauni milioni 43. (Mirror)

MANE HAJAIAMBIA LIVERPOOL

MSHAMBULIAJI wa Senegal, Sadio Mane mwenye 
umri wa miaka 30, hajaiambia mpaka sasa Liverpool 
kwamba anataka kuondoka katika klabu hiyo huku 
kukiwa na tetesi za kutaka kuhamia kwa mabingwa wa 
Bundesliga, Bayern Munich kwa pauni milioni 35. (Sky 
Sports).

NUNEZ NA VIGOGO EPL

MSHAMBULIAJI wa Benfica, Darwin Nunez mwenye 
umri wa miaka 22, amekuwa akikutana na baadhi ya 
timu kubwa za Ligi Kuu England kuhusu uwezekano wa 
kuhama katika majira haya ya joto. Liverpool, Manches-
ter United na Newcastle zote zinavutiwa na raia huyo wa 
Uruguay. (Mail)

CUCURELLA AFUATILIWA CITY

KLABU ya Manchester City inafuatilia kumsajili beki 
wa kushoto wa Brighton, mwenye umri wa miaka 23, 
Marc Cucurella na kiungo wa kati wa Leeds na England, 
Kalvin Phillips mwenye umri wa miaka 26. (Telegraph).

ARSENAL KWA RICHARLISON 

MSHAMBULIAJI wa Brazil, Richarlison anafikiria mus-
takabali wake pale Everton, huku Chelsea, Tottenham na 
Arsenal wakionyesha nia ya kumnunua mchezaji huyo 
mwenye umri wa miaka 25. (Mail)

LUKAKU NA HATIMA YAKE

MSHAMBULIAJI wa Ubelgiji, Romelu Lukaku mwenye 
umri wa miaka 29, pia anapanga kufanya mazungumzo 
na Chelsea kuhusu mustakabali wake ndani ya kikosi 
hicho. (Sky Sport)

WEST HAM KUMUUZA DIOP 

WEST Ham ipo tayari kumuuza beki Mfaransa, Issa 
Diop, 25, ambaye kwa sasa amekuwa chaguo la nne chini 
ya kocha, David Moyes. (Mirror)

NELSON AMULIKWA CITY

MABINGWA wa Ligi Kuu England, Manchester City 
wanamfuatilia beki wa Leicester City, Ben Nelson, 18. 
(Mail)

TCHOUAMENI ATAKIWA MADRID

REAL Madrid wameendelea kuweka juhudi zao za 
kutaka kumnunua kiungo wa kati wa Monaco, Aurelien 
Tchouameni, 22, kwa dau la takribani pauni milioni 68. 
(Marca)

WINKS AFIKIRIWA SEVILLA

KLABU ya Ligi Kuu Hispania, LaLiga, Sevilla inafikiria 
kujiunga katika mbio za kumsajili kiungo wa kati wa Tot-
tenham Hotspur na England, Harry Winks, 26. (Sun)

WILLIAN KUREJEA ULAYA

WINGA wa zamani wa Chelsea na Arsenal, Willian, 33, 
anatamani kuondoka nchini kwao Brazil, ambako kwa 
sasa anaichezea Corinthians, na kurejea kucheza soka 
Ulaya. (Fabrizio Romano)

HABA
21

DONDOO ZA SOKA 
MAGAZETI YA ULAYA

MUNICH, Ujerumani

M
TENDAJI Mkuu wa Bay-
ern Munich, Oliver Kahn 
amemkosoa mshambu-
liaji nyota, Robert Le-

wandowski kwa kufichua hadha-
rani nia yake ya kutaka kuondoka 
katika klabu hiyo.
Lewandowski ambaye aliji-

unga na Bayern mwaka
 2014 kwa uhamisho wa

 bure kutoka Borussia Dort-
mund - haoni nafasi yoyote

 ya baadaye pale Bayern,
 akisema muda wake katika

 klabu hiyo umekwisha.

Raia huyo wa Poland ameisaidia 
Bayern kushinda mataji nane mfu-
lulizo ya Ligi Kuu Ujerumani, Bun-
desliga, pamoja na Ligi ya Mabing-
wa Ulaya mwaka 2020.

Hata hivyo, mkataba wake un-
aisha ndani ya muda wa mwaka 
mmoja tu, na Lewandowski anari-
potiwa kutaka kujiunga na Barce-
lona katika dirisha hili la uhamisho.

Akizungumza katika mkutano na 
wanahabari kabla ya Ligi ya Mataifa 
ya Uefa, Lewandowski alisema: 
“Sipendi kuwa katika hali hii. Kili-
cho hakika kwa sasa ni kwamba 
muda wangu pale Bayern umeka-
milika. Sioni nafasi yoyote ya kuen-
delea katika klabu hii.”

Msimu uliopita, mchezaji huyo 
mwenye umri wa miaka 33, ali-
vunja rekodi ya Gerd Muller kwe-
nye Bundesliga ya kufunga mabao 
40 katika msimu mmoja, na sa-
fari hii amefunga mabao 50 katika 
mashindano yote kwa wababe hao 
wa Bavaria.

Kahn alifichua hisia zake kuhusu 
suala hilo kupitia SPORT1 Jumatatu, 
akisema: “Kwa nini Robert alicha-
gua njia hii, siwezi kukuambia. Kau-
li kama hizi hadharani hazikufikishi 
popote.

“Robert amekuwa (mchezaji bora 
wa mwaka wa FIFA) hapa mara 
mbili mfululizo - nadhani anapas-
wa kujua alichonacho FC Bayern.”

   Kwa nini alichagua njia hii, siwezi kukuambia, 
kauli kama hizi hadharani hazikufikishi popote...

HABARI MICHEZO
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LEWANDOWSKI AMTIBUA KAHN 
KUTANGAZA KUONDOKA BAYERN
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MESSI AMPA 
BENZEMA 
BALLON D’OR

PARIS, Ufaransa 

L
IONEL Messi amesema “hakuna 
mashaka” Karim Benzema ataku-
wa mshindi wa tuzo ya Ballon d’Or 
baada ya nyota huyo wa Real Ma-

drid kuisaidia timu yake kutwaa taji la Ligi 
ya Mabingwa Ulaya.

Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaran-
sa ndiye anayepewa nafasi kubwa ya ku-
rithi mikoba ya Muargentina huyo kama 
mpokeaji mwingine wa tuzo ya mtu bin-
afsi yenye hadhi ya juu katika mchezo huo 
baada ya kuiwezesha timu yake kupata 
mafanikio ya ndani na Ulaya msimu huu.

Benzema alifunga mabao 44 katika mi-
chezo 46 kwenye michuano yote msimu 
huu kwa kikosi hicho cha kocha, Carlo An-
celotti na kukiongoza mjini Paris kuifun-
ga Liverpool Jumamosi akiwa nahodha.

Messi, ambaye ameongeza kwenye 
kabati lake mataji kwa kunyakua taji la 
Ligue 1 akiwa na Paris Saint-Germain 
katika mwaka wake wa kwanza nje ya 
Barcelona,   bila shaka anahisi Benzema 
atapata tuzo hiyo.

“Nadhani hakuna mashaka,” alise-
ma Messi akiiambia TyC Sports alipou-
lizwa kama Mfaransa huyo angekuwa 
mrithi anayefaa kama mshindi wa 
Ballon d’Or. “Ni wazi kwamba, Benze-
ma alikuwa na mwaka mzuri na ame-
fanya vizuri kwenye Ligi ya Mabing-
wa, ambayo ilikuwa msingi kutoka 
kwenye hatua ya 16 na kuendelea 
katika michezo yote.

“Nadhani hakuna shaka mwa-
ka huu.”

MANCHESTER, England

KLABU ya Manchester 
City inatarajia kuongeza 
wachezaji “wengi” zaidi 
baada ya kunasa saini za 
Erling Haaland na Julian 
Alvarez, Mwenyekiti Khal-
doon Al Mubarak, amet-
hibitisha.

Wakiwa wamelitwaa 
taji lao la nne la Ligi Kuu 
England katika kipindi 
cha miaka sita kwa ushin-
di mnono, siku ya mwisho 
dhidi ya Aston Villa, City 
wanatatarajiwa kufaidika 

kwa kumnunua nyota wa 
Norway, Haaland, am-
baye alifunga mabao 86 
katika mechi 89 katika 
kipindi cha miaka miwili 
akicheza kule Borussia 
Dortmund.

Vijana hao wa kocha, 
Pep Guardiola pia wali-
tangaza kumsajili msham-
buliaji mchanga kutoka 
River Plate, Alvarez Janu-
ari, huku City wakitarajia 
kurekebisha safu yao ya 
mbele mwaka mmoja 
baada ya kuondoka kwa 
gwiji wa klabu hiyo, Ser-

gio Aguero.
Wakiwa tayari 

wamegonga vichwa vya 
habari kuhusu biashara 
yao ya uhamisho, hasa 
kwa kumsajili Haaland 
- El Mubarak, amesema 
wanatarajia kuimarisha 
zaidi kikosi hicho.

“Ninaweza kuthibitisha 
kwamba, kutakuwa na 
wachezaji zaidi wanaoku-
ja,” El Mubarak aliiambia 
tovuti ya klabu. “Tuna-
tafuta kuimarisha timu 
katika maeneo ambayo 
tunahitaji kuimarishwa.

City kusajili zaidi msimu huu



HABARI MICHEZO
23Jumatano Juni 1, 2022

Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mohamed Mchengerwa (wapili kushoto) na mchezaji wa zamani 
wa Timu ya Taifa ya Brazil, Juliano Balletti (wapili kulia), wakiwa pamoja katika hafla ya utambulisho wa 
ujio wa Kombe la Dunia nchini iliyofanyika Hoteli ya Hyatt Kilimanjaro jijini Dar es Salaam jana. Kulia ni 
Mkurugenzi Mkazi wa Coca Cola Kanda ya Tanzania, Hellen Masumba. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Yanga yapania kutangaza ubingwa kwa Coastal

WATANZANIA WOTE WAITWA 
KUSHUHUDIA KOMBE LA DUNIA

Na Shufaa Lyimo

WAKATI kikosi cha Yanga kikitarajiwa 
kurudi kambini kesho, Kocha Msaidizi 
wa Klabu hiyo, Cedric Kaze, amesema 
mchezo wao dhidi ya Coastal Union ya 
Tanga wanatarajia utakuwa maalum 
kwa ajili ya kutangaza ubingwa wao 
msimu huu.

Yanga itaikaribisha Coastal Union 
Uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 
mwaka huu, na endapo itashinda itafiki-
sha pointi 67 ambazo haziwezi kufikiwa 

na timu yoyote kwenye ligi hiyo msimu 
huu, huku ikiwa imebakiza mechi tatu. 
Akizungumza jana jijini Dar es Salaam, 
kocha huyo alisema mchezo huo ni 
muhimu kwao kwani wanakwenda ku-
tangaza ubingwa endapo watashinda, 
hivyo kukata kiu yao ya kukaa muda 
mrefu bila kubeba taji hilo.

“Timu itaingia kambini Alhamisi 
(kesho) kwa ajili ya kuanza mikakati 
ya mchezo dhidi ya Coastal Union, tu-
naomba hata wale mashabiki ambao 
hawapendi kuja uwanjani siku hiyo 

waje kuona tunavyotangaza ubingwa 
wetu,” alisema Kaze.

Alisema baada ya kurudi kambini, 
licha ya kwamba watakuwa na wache-
zaji pungufu kutokana na baadhi kuwa 
kwenye majukumu ya timu zao za Tai-
fa, moja kwa moja wataanza mikakati 
yao hiyo.

Alisema anashukuru wameweza 
kuingia hatua ya fainali katika mashin-
dano ya Kombe la Shirikisho la Azam 
(ASFC) maarufu FA Cup, baada ya kum-
toa mpinzani wao, Simba.

Na Mwandishi Wetu

W
AZIRI wa Utamaduni, 
Sanaa na Michezo, Mo-
hammed Mchengerwa, 
ameipongeza Kampuni 

ya Coca Cola Tanzania kwa kufani-
kisha ziara ya Kombe Halisi la Dunia 
la Fifa, huku akisema hafla ya Watan-
zania kupiga picha na kombe hilo ka-
tika Uwanja wa Benjamin Mkapa, ita-
ambatana na uonyeshwaji wa Filamu 
ya Royal Tour.

Royal Tour ni filamu iliyor-
ekodiwa na Rais Samia

 Suluhu Hassan, ikitangaza
 utalii na vivutio vilivyota-

pakaa Tanzania na kwamba
 kutokana na macho ya wa-
dau wa soka duniani kuele-

kezwa nchini kutokana na
 ziara hiyo, basi ni fursa kwa
 Watanzania kujitokeza si tu
 kupiga nalo picha, bali kuo-

na ubunifu wa rais katika
 filamu hiyo.

Kombe la Dunia la FIFA limewasili 
nchini jana alfajiri, kabla ya kufanyika 
utambulisho kwa wanahabari katika 
hafla iliyofanyika Hyatt Regency Hotel 
na baadaye kupelekwa Ikulu ya Dar es 

Salaam, lilikopokelewa na Rais Samia 
– Mtanzania pekee anayeruhusiwa 
kulishika kwa mujibu wa Sheria za 
Fifa kuelekea Fainali za Kombe la 
Dunia Desemba mwaka huu nchini 
Qatar.

Taji hilo limetua nchini kwa msafara 
unaoongozwa na Juliano Belleti, beki 
wa zamani klabu kadhaa Ulaya zikiwa-
mo Villareal, Barcelona (Hispania) na 
Chelsea ya Uingereza, ambaye alitwaa 
taji hilo akiwa timu ya Taifa ya Brazil 
katika fainali za Korea Kusini na Japan, 
mwaka 2002, ambako alikiri furaha 
kubwa kufika Tanzania.

Akizungumza wakati wa hafla 
hiyo ya utambulisho wa ujio, Waziri 
Mchengerwa awali alisema kilicho-
fanywa na Coca Cola Tanzania – ku-
fanikisha ujio wa taji hilo ni jambo la 
kupongezwa, wao kama serikali wa-
naunga mkono jitihada hizo na watai-
tumia ziara hiyo kuongeza uwekezaji 
katika sekta ya michezo ili kuharaki-
sha ukuaji wake.

“Kesho (leo) Juni Mosi itakuwa fursa 
muhimu kwa Watanzania kupiga nalo 
picha kuanzia saa tatu asubuhi hadi 
saa 11 jioni. Aidha, kutakuwa pia na 
onyesho la Filamu ya Royal Tour ya 
Rais Samia kuanzia saa 11 hadi saa 12. 
Kwa hiyo wito wetu kwa Watanzania 

kujitokeza kwa wingi kuja kuona ma-
tukio hayo mawili makubwa,” alisema 
Mchengerwa.

Tanzania inahitimisha ziara ya taji 
hilo kwa nchi ambazo hazijafuzu 
fainali za Kombe la Dunia 2022 nchini 
Qatar, ambapo Afrika ziliteuliwa nchi 
nne tu, zikiwamo Ethiopia, Kenya na 
Afrika Kusini, na baada ya hapo, taji 
hilo litaanza ziara katika mataifa 32 
yaliyofuzu fainali za Qatar, zikiwamo 
tano za Afrika.

Mkurugenzi Mkazi wa Coca Cola 
Kanda ya Tanzania, Hellen Masumba, 
alisema subira ya miaka nane kwa 
Watanzania kusubiri ziara ya zawadi 
kubwa na ya thamani zaidi duniani 
ya Kombe la Dunia, hatimaye kiu hiyo 
imekatwa kwa ziara hiyo, ambayo 
mara ya mwisho ilifanyika mwaka 
2013, na kuonyeshwa dimbani CCM 
Kirumba jijini Mwanza.

“Nina furaha kuwajuza kuwa taji 
limetua nchini kwa jitihada za Coca 
Cola. Hii ni fursa kwa Watanzania ku-
jumuika na wanamichezo hasa soka 
duniani kote, kwani ujio huu unafua-
tiliwa kote. Nichukue fursa hii kuwa-
karibisha Benjamin Mkapa kesho (leo) 
ili kupiga nalo picha na kujiwekea 
kumbukumbu ya kudumu maishani,” 
alisema Hellen.

City kusajili zaidi msimu huu
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Na Saada Akida 

R
AIS wa Jamhuri ya Muun-
gano wa Tanzania, Samia 
Suluhu Hassan, amesema 
atakuwa mstari wa mbele 

kuhakikisha Tanzania inatimiza 
vigezo vya kupata viwanja sita vi-
takavyokidhi kupewa uwenyeji wa 
Fainali za Mataifa ya Afrika (Afcon) 
mwaka 2027.

Kauli hiyo aliitoa Ikulu
 jijini Dar es Salaam

 jana wakati wa hafla
 ya kupokea Kombe la

 Dunia, ambayo alikuwa
 mgeni rasmi wa shughuli
 hiyo itakayoendelea leo

 katika Uwanja wa Benja-
min Mkapa kwa Watan-

zania wote watakaoji-
tokeza kupata fursa ya

 kupiga nalo picha.
Rais Samia alisema ili kupata na-

fasi ya kuandaa michuano ya Afcon 
2027, lazima Tanzania iwe na viwan-
ja sita huku tayari ikiwa na vitatu 
ambavyo alivitaja kuwa ni Benja-
mini Mkapa, Uhuru vilivyopo Dar es 
salaam na Uwanja wa Amaan ulioko 
visiwani Zanzibar.

“Ili tufanye mashindano hayo ya 
AFCON lazima tuwe na viwanja sita 
vyenye sifa hadi sasa tunavyo vi-
tatu, tunatakiwa kupata vitatu ving-
ine, kwa hali hiyo nitakuwa bega 
kwa bega na Wizara ya Utamaduni, 
Sanaa na Michezo kuhakikisha tu-
napata viwanja vingine,” alisema na 
kuongeza;

“Hadi sasa tayari tumeshakuwa na 
uhakika wa kupata uwanja mmoja 
baada ya kampuni mbili ikiwamo 
Coca Cola na nyingine kusaidia 
mchakato wa kupata uwanja wa 
nne, lakini tunatakiwa kupata hoteli 
na miundombinu ili tuwe wenyeji 
wa mashindano ya AFCON 2027.”

Rais alisema anaipongeza Wiz-
ara ya Michezo kwa kupambana na 
kuhakikisha inapata nafasi ya kuwa 
mwenyeji wa mkutano wa CAF, 
utakaofanyika Agosti mwaka huu na 
kuitaka waitumie fursa hiyo kutan-
gaza nchi na biashara kwa kuwali-
sha wageni  vyakula vya Kitanzania.

“Ningependa kuwapo katika mku-
tano huo utakaokutanisha viongozi 
wa soka wa CAF, FIFA na viongozi 
wa nyama vya soka, tuombe kati ya 
hizo tarehe nisiwe na majukumu 
mengine,” alisema Rais Samia.

Alisema ujio wa Kombe la Dunia 
nchini unapaswa kuwa chachu kwa 
wachezaji na wadau wa soka ku-
fanya vizuri zaidi katika mchezo wa 
mpira wa miguu.

“Hii ni siku ya kipekee kwa 
kupokea Kombe la Dunia, nimefura-
hi kumuona Juliano Belleti, amewa-
hi kutwaa Kombe la Dunia (akiwa na 
Brazil), nimefurahi kuona kabla ya 
kwenda Qatar kombe limepita hapa.

“Timu za wanawake na vijana 
zimekuwa zikifanya vema katika 
michezo, lakini umaliziaji umekuwa 
duni kombe hili linapaswa kututia 
moyo na kuwatayarisha vijana wetu 
kufanya vyema,” alisema.

 “Kama nchi tumefurahi kupokea 
kombe hilo na ninawaomba vijana 
wajitokeze kwa wingi ili waweze 
kutazama na kupiga picha,” alisema 
Rais Samia.

Naye Mkurugenzi wa Coca Cola 
Kwanza, Unguu Suley, alisema kuwa 
Coca Cola, wanatoa shukrani zao 
kwa Rais Samia Suluhu Hassan, 
kwa kukubali kuwa mwenyeji na 
kulipokea Kombe la Dunia.

“Hii ni historia muhimu kwetu 
ikiwa ni miaka nane imepita baada 
ya Kombe la Dunia kuja hapa nchini 
huku ukiwa rais wa kwanza mwan-
amke kulipokea kombe hili, kwani 
katika kipindi cha mwaka mmoja 
wa uongozi wako kuna mafanikio 
mengi kwenye mchezo wa soka,” 
alisema Suley.

    Apokea Kombe la Dunia, 
Ikulu Dar, aahidi kupigana kupa-
ta viwanja vitatu vikubwa ili...

UKURASA  21Lewandowski amtibua Kahn Bayern

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, akinyanyua juu 
Kombe la Dunia (World Cup), litakaloshindaniwa katika Fainali za Kombe la Dunia zitaka-
zofanyika nchini Qatar baadaye mwaka huu katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es 
Salaam jana. PICHA: IKULU

Rais Samia 
kusaidia 
AFCON 2027 
kupigwa TZ

LIMETUA...

katika mechi nne walizobakiza msimu huu ili 
kutawazwa mabingwa.

Na Adam Fungamwango

KLABU ya Simba ime-
amua kuachana na Kocha 
Mkuu wake, Pablo Franco 
raia wa Hispania, baada 
ya kuifundisha timu hiyo 
kwa muda wa miezi sita.

Pablo amekiri kupokea 
barua hiyo, lakini hakui-
saini ili kukubali kwani 
kuna vitu ndani ya barua 
hiyo havijakaa sawa.

“Ni kweli tulikuwa na 
kikao na mabosi wangu, 
kuna mambo sikuku-
baliana nayo hususan 
upande wa usajili, jioni 
CEO alinitumia barua ya 
kuvunja mkataba, lakini 
ilikuwa na upungufu, 
hivyo sikusaini nilimrud-
ishia ili arekebishe, nina-
chosubiri ni kufanyika 
kwa marekebisho hayo 
ili nisaini kukubali,” 
alisema Pablo.

Kocha huyo ambaye 
alianza kuifundisha timu 
hiyo kuanzia Novemba 
mwaka jana, alisema 

hakupanga kuondoka 
kwenye klabu hiyo kwani 
tayari alikuwa ame-
shawakatia familia yake 
vibali vya kuishi nchini.

“Sikupanga kuon-
doka Simba kwani tayari 
nilikuwa nimeikatia 
Visa familia yangu ya 
kuishi hapa kwa mwaka 
mmoja, hivyo nasubiri 
akirekebisha hiyo barua 
na kuyaweka yale nili-
yoyapendekeza ambayo 
ni maslahi, basi nita-
saini kuvunja mkataba,” 
alisema Pablo.

Kwenye mtandao wake 
wa kijamii wa Instagram 
jana mchana, Simba ilitoa 
taarifa iliyosainiwa na 
Ofisa Mtendaji Mkuu, 
Barbara Gonzalez am-
bayo ilisema imefikia 
makubaliano ya pande 
zote mbili kuvunja mka-
taba na kocha huyo.

“Katika kipindi chake 
Kocha Pablo ameiweze-
sha timu yetu kutwaa 
Kombe la Mapinduzi 

na kufika robo fainali 
ya Kombe la Shirikisho 
barani Afrika. Uongozi 
wa klabu ya Simba un-
amshukuru Kocha Pablo 
kwa mchango wake 
ndani ya klabu yetu,” 
ilisema taarifa hiyo.

Mbali na kocha huyo 
pia imeachana na Kocha 
wa viungo, Daniel De 
Castro Reyes.

“Klabu inawatakiwa 
kila la kheri Kocha Pablo 
na mtaalamu wa viungo 
Daniel katika majukumu 
yao mapya, katika kip-
indi chote cha kumalizia 
msimu kikosi kitakuwa 
chini ya Kocha Msaidizi 
Selemani Matola.” Ilien-
delea taarifa hiyo kwa 
umma.

Simba yamtimua Pablo,
akataa kupokea barua
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